
 

 
 

สรุปรายงานผลการดําเนินงาน 
โครงการสมาชกิวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนท่ีจังหวัดภาคกลาง 

(จังหวัดลพบุรี) 
-------------------------- 

 
๑. ชื่อโครงการ   สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน 

๒. วัน/เดือน/ปท่ีดาํเนินการ  วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๗ 

๓. สถานท่ี   ณ โครงการสงน้ําและบาํรุงรักษาปาสักชลสิทธิ์ (เขื่อนปาสัก
    ชลสิทธิ์) อาํเภอพัฒนานคิม จังหวดัลพบุร ี

๔. กลุมเปาหมาย  

  หนวยงานภาครฐั ประชาชนทัว่ไป   

   เยาวชน อื่น ๆ  

๕. ความสอดคลองกับรฐัธรรมนูญหรือยุทธศาสตรชาต ิ  

 สอดคลองกับเจตนารมณและบทบัญญัติตาง ๆ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฉบับปจจุบัน

และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของ ท่ีตองมีการรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะหรือความตองการของ

ประชาชนทุกภาคสวน และเจาหนาที่ของรัฐในทุกระดับ ซึ่งการจะดําเนินการใหไปสูผลสัมฤทธิข์องกฎหมายที่

มีผลบังคับใชแลวทุกรอบระยะเวลา โดยการรับฟงความคิดเห็นของผูเกี่ยวของ ตามมาตรา ๗๗ วรรคสอง 

ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ และเพ่ือติดตาม เสนอแนะ และเรงรัดการ

ปฏิรูปประเทศใหบรรลุเปาหมายตามหมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ สําหรับการดําเนินการเพ่ือใหไดทราบ

ขอมูล ขอเท็จจริง และความตองการที่แทจริงจากทุกฝายท่ีเกี่ยวของดวยการลงพ้ืนที่ไปพบปะกับประชาชน

และเจาหนาท่ีของรัฐในพ้ืนที่ ทั้งนี้ สมาชิกวุฒิสภามีหนาทีแ่ละอํานาจตามมาตรา ๒๗๐ ของรัฐธรรมนญูฉบบั

ปจจุบัน ซึ่งไดกําหนดใหวุฒิสภาตามบทเฉพาะกาลมีหนาท่ีและอํานาจในการติดตาม เสนอแนะ และเรงรัด

การปฏิรูปประเทศ เพ่ือใหบรรลุเปาหมาย ตามหมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ ตลอดจนการจัดทําและ

ดําเนินการตามยุทธศาสตรชาติ 

 

 



๒ 

 
๖. ขอมูลท่ัวไป 

ท่ีต้ังและขนาดพ้ืนท่ี 
จังหวัดลพบุรี ตั้งอยูภาคกลางของประเทศไทย บนฝงซายของแมน้ําลพบุรี มีระยะทางหางจาก

กรุงเทพมหานครไปทางทิศเหนือตามเสนทางถนนพหลโยธิน ๑๕๓ กิโลเมตร หรือตามเสนทางรถไฟ
ประมาณ ๑๓๓ กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ ๖,๑๙๙.๗๒ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๓,๘๗๔,๘๔๖ ไร 

อาณาเขต 
จังหวัดลพบุรีมีอาณาเขตติดตอกับจังหวัดใกลเคียง ดังนี้  
ทิศเหนือ  ติดตอกับ อําเภอตากฟาและอําเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค และอําเภอศรีเทพ  

   จังหวัดเพชรบูรณ 
ทิศใต   ติดตอกับ อําเภอบานแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อําเภอพระพุทธบาท และ 

   อําเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี  
ทิศตะวันออก  ติดตอกับอําเภอเทพสถิตย จังหวัดชัยภูมิ อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา  

   และอําเภอวังมวง จังหวัดสระบุร ี
ทิศตะวันตก  ติดตอกับอําเภอเมืองสิงหบุรี และอําเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงหบุรี อําเภอไชโย  

   จังหวัดอางทอง และอําเภอตากฟา จังหวัดนครสวรรค 

๗. วิธีการดําเนินการ 

  จัดประชุมสัมมนา  จัดเวทีเสวนา  Focus Group  

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ อื่น ๆ   

 จัดประชุมสัมมนาเพ่ือรับฟงแนวทางการดําเนินงานของจังหวัดลพบุรีที่เกี่ยวของกับยุทธศาสตรชาติ 

ใหความรูเกี่ยวกับหนาท่ีและอํานาจของวุฒิสภา รวมท้ังใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการขับเคล่ือน

ยุทธศาสตรชาติของจังหวัดลพบุร ีตลอดจนนําเสนอประเดน็หรอืกฎหมายที่นาสนใจใหประชาชนไดรับทราบ 

และรับฟงความคิดเห็นของประชาชนในพ้ืนท่ี โดยมีรายละเอียดและสาระสําคัญของการดําเนินงาน ดังนี้ 
 เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนท่ีจังหวัด 
ภาคกลาง พรอมกัน ณ โครงการสงนํ้าและบํารุงรักษาปาสักชลสิทธิ์ (เขื่อนปาสักชลสิทธิ์) อําเภอพัฒนา
นิคม จังหวัดลพบุร ีและเริ่มกิจกรรมแลกเปลี่ยนความเห็น สรุปไดดังน้ี 
 นายปรัชญา เปปะตัง รองผูวาราชการจังหวัดลพบุรี กลาวตอนรับคณะสมาชิกวุฒิสภา  
สวนราชการ และผูแทนภาคประชาชนท่ีเขารวมกิจกรรม และกลาวบรรยายสรุปเกี่ยวกับภาพรวมการ
ดําเนินงานของจังหวัดลพบุรี ดังนี้ 
 จังหวัดลพบุรี เปนเมืองแหงอารยธรรม ประวัติศาสตรและวัฒนธรรมท่ีสืบทอดมายาวนานกวา 
๓,๐๐๐ ป ตั้งแตสมัยกอนประวัติศาสตรจนถึงปจจุบัน เดิมมีชื่อเรียกวา "ลวปุระ" หรือ "ละโว" ตั้งอยูบริเวณ
ภาคกลางของประเทศ มีพ้ืนท่ีประมาณ ๖,๑๙๙.๗๒ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๔,๐๖๓,๑๖๙ ไร แบง
การปกครองออกเปน ๑๑ อําเภอ ๑๒๑ ตําบล ๑,๑๒๒ หมูบาน ๑ องคการบริหารสวนจังหวัด ๒๓ เทศบาล 
(๓ เทศบาลเมือง ๒๐ เทศบาลตาํบล) ๑๐๒ องคการบริหารสวนตําบล มีประชากรทั้งส้ิน ๗๓๒,๒๒๓ คน 



๓ 

 
 นอกจากนี้ ลพบุรียังเปนเมืองยุทธศาสตรสําคัญทางทหารของประเทศไทย โดยมีหนวยงานทหารใน
พ้ืนที่ จํานวน ๑๖ หนวย มากเปนอันดับ ๒ รองจากกรุงเทพมหานคร มีโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปผลิตผล
ทางการเกษตรที่สําคัญ มีพ้ืนที่ท่ีเหมาะสมในการผลิตพลังงานทดแทนจากพลังงานแสงอาทิตย นอกจากนั้น
ยังเปนท่ีตั้งเขื่อนปาสักชลสิทธิ์ ซึ่งเปนเขื่อนดินท่ียาวท่ีสุดในประเทศไทย ระยะทางยาว ๔,๘๖๐ เมตร ซึ่งมี
บทบาทสําคัญในการบริหารจัดการน้ําในพ้ืนท่ีลุมน้ําเจาพระยาตอนลาง รวมถึงพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล จากศักยภาพดังกลาว ลพบุรีจึงไดกําหนดวิสัยทัศนของจังหวัด คือ "ลพบุรีเมืองนาอยู 
ดวยสิ่งแวดลอมด ีมีอาหารปลอดภัย และทองเท่ียวเชิงสรางสรรค" โดยมีภาคการเกษตรและอุตสาหกรรม
การแปรรูปสินคาเกษตรเปนยุทธศาสตรที่สําคัญของจังหวัด เชน การผลิตไกเนื้อ เปนอันดับ ๑ ของประเทศ  
การเล้ียงโคนม เปนอันดับ ๓ ของประเทศ และการเล้ียงสุกร เปนอันดับ ๓ ของประเทศ อีกทั้งยังม ี
ภาคบริการและการทองเท่ียว เปนกลไกสําคัญในการขับเคล่ือนจังหวัดลพบุรีที่มีความหลากหลาย ทั้งเชิง
ประวัติศาสตรและธรรมชาติ เชน พระนารายณราชนิเวศน ศาลพระกาฬ พระปรางคสามยอด แหลงศึกษา
ธรรมชาติปาซับลังกา ปาจําปสิรินธร และเขื่อนปาสักชลสิทธิ์ เปนตน โดยจังหวัดมีรายไดจากการทองเที่ยว
ซึ่งมีการปรับตัวเพ่ิมขึ้นอยางตอเนื่อง  
 จากนั้น ผูดําเนินรายการไดแนะนําสมาชิกวุฒิสภาและผูตรวจราชการท่ีเดินทางลงพ้ืนท่ีพบประชาชน 
ในครั้งนี้ ประกอบดวย 
 สมาชิกวุฒิสภา 

๑. นายวิทยา ผิวผอง     รองประธานกรรมการ คนท่ีหนึ่ง 
      (หัวหนาคณะเดนิทาง) 
๒. นายปานเทพ  กลาณรงคราญ   ที่ปรึกษาคณะกรรมการ 
๓. นายถาวร เทพวิมลเพชรกุล    กรรมการ 
๔. พลเอก ศุภรัตน พัฒนาวิสุทธิ์   กรรมการ 
๕. นางฉวีรัตน เกษตรสุนทร    กรรมการ 
๖. พลเอก สราวุฒิ  ชลออยู   กรรมการ 
๗. นายศรีศักดิ์  วัฒนพรมงคล   กรรมการ 
๘. นายสาธิต  เหลาสุวรรณ   กรรมการ 
๙. พลตรี โอสถ  ภาวิไล    กรรมการ 
๑๐. หมอมหลวงสกุล  มาลากุล    กรรมการ 
๑๑. พลเอก บุญธรรม  โอริส   สมาชิกวุฒิสภา 

 พรอมดวยผูตรวจราชการจาก ๒ หนวยงานรวมลงพ้ืนที่ ดังนี้ 

สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตร ี

๑. นายสุวิทย  วิจิตรโสภา   ผูตรวจราชการสํานักนายกรฐัมนตร ี

      เขตตรวจราชการที่ ๑ 

 

๒. นางสาวชนดิา  จันทรนคร   ผูเชี่ยวชาญดานการติดตามการปฏิบตัิราชการ 

      ในพ้ืนที่ภาคกลาง 



๔ 

 

กระทรวงมหาดไทย 

๑. นางสาวเอกรัตน  นาคาคง   ผูตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย  
      เขตตรวจราชการที่ ๑ 

นายวิทยา ผิวผอง รองประธานกรรมการ คนท่ีหน่ึง กลาวขอบคุณรองผูวาราชการจังหวัดลพบุรี 

หัวหนาสวนราชการ และผูนําชุมชนที่เขารวมกิจกรรมท่ีใหการตอนรับคณะกรรมการโครงการสมาชิก

วุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนท่ีจังหวัดภาคกลาง พรอมกลาวถึงวัตถุประสงคของการลงพ้ืนท่ีพบประชาชน  

ซึ่งคณะกรรมการฯ ไดลงพ้ืนท่ีจังหวัดลพบุรีแลวหลายครั้งท้ังในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เพ่ือมอบอุปกรณทางการแพทยที่จําเปน และในสถานการณที่จังหวดัประสบภัยน้าํทวม  

เพ่ือมอบถุงยังชีพใหแกประชาชน และสําหรับการลงพ้ืนท่ีพบประชาชนในวันนี้ คณะกรรมการฯ จะได

ติดตามและรับฟงผลการดําเนินโครงการในประเด็นท่ีสําคัญของจังหวัดลพบุรี ๓ ประเด็น ประกอบดวย  

๑) โครงการพัฒนาลุมน้ําปาสัก อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ๒) การสงเสริมศักยภาพดานพลังงานทดแทน

ของจังหวัดลพบุรี และ ๓) การบริหารจัดการเพ่ือแกไขปญหาลิงในพ้ืนที่จังหวัดลพบุรี  

จากนั้น เปนการนําเสนอขอมูลผลการดําเนินงานและขอเสนอแนะในประเด็นท่ีเกี่ยวของ โดยสรุป

สาระสําคัญไดดังนี้ 

๑) โครงการพัฒนาลุมนํ้าปาสัก อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

นายชูพงศ อิศรัตน ผูอํานวยการโครงการสงนํ้าและบํารุงรักษาปาสักชลสิทธิ์ สํานักงาน

ชลประทานท่ี ๑๐ กรมชลประทาน นําเสนอประวัติความเปนมาของเขื่อนปาสักชลสิทธิ์ ดังนี้ เขื่อนปาสัก 

ชลสิทธิ์ สรางขึ้นจากพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 

บรมนาถบพิตร เพ่ือปองกันปญหาน้ําทวมในลุมแมน้ําปาสักและลุมแมน้ําเจาพระยา ตั้งอยูท่ีบริเวณบาน

หนองบัว ตําบลหนองบัว อําเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุร ีและบานคําพราน ตําบลคําพราน อําเภอวังมวง 

จังหวัดสระบุรี ลักษณะเปนเขื่อนประเภทดินแกนดินเหนียวท่ีใหญท่ีสุดในประเทศไทย ความจุอางเก็บน้ํา 

๗๘๕ ลานลูกบาศกเมตร ความยาว ๔,๘๖๐ เมตร ความสูง ๓๑.๕ เมตร โดยมีกรมชลประทานเปนผูรับผิดชอบ 

เริ่มดําเนินการกอสรางเมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๓๗ และดําเนินการแลวเสร็จวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๔๒  

ตอมา พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พรอมดวย

สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง และสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา 

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไดเสด็จพระราชดําเนินทรงเปดเขื่อนปาสักชลสิทธิ์ 

เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๒ นับแตนั้นเปนตนมา เขื่อนปาสักชลสิทธิ์ ไดยังประโยชนแกราษฎร 

สมดังชื่อเขื่อนที่ไดรับพระราชทานนามท่ีมีความหมายวา “เปนเขื่อนเก็บกักน้ําท่ีมีประสิทธิภาพ” โดย

โครงการเขื่อนปาสักชลสิทธิ์เปนแหลงน้ําถาวรเพ่ือการอุปโภคบริโภคของชุมชนตาง ๆ ในเขตจังหวัดลพบุรี

และจังหวัดสระบุรี เปนแหลงน้ําเพ่ือการเกษตรสําหรับพ้ืนท่ีชลประทานท่ีจะเกิดใหมในเขตจังหวัดลพบุรี 

และจังหวัดสระบุรี ๑๕๙,๐๐๐ ไร และยังชวยเปนแหลงน้ําเสริมใหแกพ้ืนที่ชลประทานเดิมในทุงเจาพระยา

ตอนลางฝงตะวันออก ๒.๒ ลานไร 



๕ 

 

สําหรับแผนการจัดสรรน้ําในฤดูแลงป ๒๕๖๖-๒๕๖๗ ระหวางวันท่ี ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ถึงวันท่ี 

๓๐ เมษายน ๒๕๖๗ เขื่อนปาสักชลสิทธิ์มีปริมาณน้ํารวมอยูที่ ๘๐๐ ลานลูกบาศกเมตร โดยมีแผนการ

จัดสรรน้ําใหกับภาคสวนตาง ๆ ดังนี้ (๑) การอุปโภคบริโภค ๖% คิดเปน ๔๕ ลานลูกบาศกเมตร (๒) รักษา

ระบบนิเวศ ๑๖% คิดเปน ๑๓๐ ลานลูกบาศกเมตร  (๓) การเกษตร ๒๗% คิดเปน ๒๑๘ ลานลูกบาศก

เมตร (๔) การอุตสาหกรรม ๑๔% คิดเปน ๑๑๕ ลานลูกบาศกเมตร และ (๕) อื่น ๆ ๓๗% คิดเปน ๒๙๒ 

ลานลูกบาศกเมตร ท้ังนี้ จากการท่ีเขื่อนปาสักชลสิทธิ์หนวงน้ําและกักเก็บน้ําเกินความจุของอาง ทําใหมี

ปริมาณน้ําตนทุน ณ วันท่ี ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ อยูที่ ๑,๐๑๙ ลานลูกบาศกเมตร ทําใหมีน้ํามาบริหาร

จัดการน้ําไดพอเพียง ซึ่งผลการใชน้ําตั้งแตวันท่ี ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ จนถึงวันท่ี ๑๓ กุมภาพันธ ๒๕๖๗ 

ปริมาณการใชน้ําสะสมอยูท่ี ๕๓๔ ลานลูกบาศกเมตร ยังคงมีปริมาณน้ําคงเหลือ ณ วันท่ี ๑๓ กุมภาพันธ 

๒๕๖๗ อยูที่ ๕๐๓ ลานลูกบาศกเมตร สําหรับใชอีก ๒ เดือน เพ่ือการอุปโภคบริโภค และภาคการเกษตร และ

ยังมีน้ําท่ีเก็บกักไวรองรับหากมีฝนท้ิงชวงหรือปรากฏการณเอลนีโญไดอีก ๓ เดือน เพ่ือรอชวงฤดูฝนท่ีจะ

มาถึงและใหเกษตรกรทําการเตรียมแปลงเพาะปลูก สําหรับเขื่อนปาสักชลสิทธิ์เปน ๑ ใน ๔ เขื่อนหลักของ

ลุมเจาพระยา คาดการณปริมาณน้ําใชการใน ๔ เขื่อนหลัก ณ วันท่ี ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ จะอยูที่ ๔,๗๑๕ 

ลานลูกบาศกเมตร ซึ่งนอยกวาป ๒๕๖๖ ท่ีมีปริมาณน้ําอยูท่ี ๖,๕๔๔ ลานลูกบาศกเมตร ถือวาอยูในเกณฑ

คาดการณท่ีตองระมัดระวังการใชน้ําและตองขอความรวมมือจากภาคการเกษตรและประชาชนในการ

ชวยกันประหยัดน้ํา ปจจุบันกรมชลประทานไดขอความรวมมือเกษตรกรใหงดเวนการทํานารอบท่ี ๓ หรือ

การทํานาตอเนื่องออกไปกอน ใหรอดูสถานการณน้ําฝน เปนไปไดวาจะเกิดภาวะเอลนีโญ ทําใหปริมาณฝน

เฉล่ียนอยกวาปท่ีแลว  

 นายวิทยา ผิวผอง รองประธานกรรมการ คนท่ีหน่ึง ใหขอเสนอแนะวา เขื่อนปาสักชลสิทธิ์เปน

หนึ่งในโครงการพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 

บรมนาถบพิตร ซึ่งเปนพระมหากรุณาธิคุณที่มีตอพสกนิกร คณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษและเทิดทูน

สถาบันพระมหากษัตริย วุฒิสภา ไดทําหนังสือไปถึงปลัดกระทรวงมหาดไทย เพ่ือเสนอแนะวา ในวันสําคัญ 

ท่ีเกี่ยวของกับพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ขอให

สถานที่สําคัญ  ๆ เชน โครงการพระราชดําริ สถานท่ีทรงงานตามพระราชกรณียกิจตาง ๆ ไดจัดกิจกรรม

เฉลิมพระเกียรติ จัดฉายวีดิทัศน จัดนิทรรศการ เพ่ือใหผูเขารวมงานหรือคนรุนใหมไดรับทราบ เชน วันที่ 

๑๓ ตุลาคม ของทุกป เปนวันนวมินทรมหาราช เขื่อนปาสักชลสิทธิ์จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ฉายวดีิทัศน

ประวัติความเปนมาของเขื่อนปาสักชลสิทธิ์ ก็จะทําใหเยาวชนคนรุนใหมไดรับรูเรื่องราวตาง ๆ และซาบซึ้ง

ในพระมหากรุณาธิคุณที่มีตอพสกนิกรและประเทศชาติมากย่ิงขึ้น เปนตน 

 นายปานเทพ กลาณรงคราญ ท่ีปรึกษาคณะกรรมการ กลาววา รูสึกดีใจที่ไดมาเย่ียมเยียนเขื่อน 

ปาสักชลสิทธิ์อีกครั้ง ไดเห็นพัฒนาการของเขื่อนท่ีกาวหนาไปคอนขางมาก โครงการเขื่อนปาสักชลสิทธิ์เปน

โครงการท่ีพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงให

ความสําคัญมาก และทรงรับส่ังกับสํานักงาน กปร. วา โครงการนี้ใชงบประมาณมาก แตเมื่อโครงการสําเร็จ

จะเปนประโยชนอยางมาก ซึ่งวัตถุประสงคในการสรางเขื่อนเพ่ือแกปญหาการขาดแคลนน้ําใชเพ่ือ



๖ 

 

การเกษตร การอุปโภคบริโภค บรรเทาปญหาการเกิดอุทกภัยในลุมน้ําปาสักและลุมน้ําเจาพระยาตอนลาง 

จึงขอใหโครงการบํารุงและรักษาปาสักชลสิทธิ์บริหารจัดการน้ําภายในเขื่อนใหสมดุล แมวาปนี้เขื่อนจะมี

ปริมาณน้ําตนทุนกวา ๑,๐๑๙ ลานลูกบาศกเมตร แตอาจจะมีสถานการณเอลนีโญเขามาหรือมีภาวะฝน 

ทิ้งชวงอีก ขอใหบริหารจัดการใหดีเพ่ือไมใหมีผลกระทบกับประชาชน 

 พลเอก บุญธรรม โอริส สมาชิกวุฒิสภา กลาวถึงประเด็นการบริหารจัดการน้ําของเขื่อนปาสักชลสิทธิ์

ที่ผานมาวา ปริมาณน้ําที่กักเก็บจํานวน ๑,๐๑๙ ลูกบาศกเมตร แตปจจุบันมีการบริหารจัดการไปแลว

จํานวน ๕๓๔ ลานลูกบาศกเมตร เหลือเพียงจํานวน ๕๐๓ ลานลูกบาศกเมตร และยังเหลือระยะเวลาอีก  

๓ เดือนท่ีจะตองใชน้ํา หากมีสถานการณเอลนีโญหรือภาวะฝนท้ิงชวง อีกท้ังเขื่อนหลักอื่น ๆ ก็มีปริมาณ 

น้ํานอยจึงเปนหวงวาจะมีการขาดแคลนน้ํา จึงขอใหชลประทานบริหารจัดการน้ําใหดี และเห็นวา  

การจัดสรรน้ําใหกับภาคอื่น ๆ มากถึง ๓๗% เปนปริมาณน้ําท่ีคอนขางมาก ควรแบงมาใหภาคการอุปโภค

บริโภคในพ้ืนท่ีท่ีขาดแคลนน้ําในชวงหนาแลงไดหรือไมอีก ทั้งปจจุบันเขื่อนปาสักชลสิทธิ์มีสภาพตื้นเขิน  

ควรมีการขุดลอกเขื่อนใหสามารถกักเก็บน้ําไดมากขึ้น 

 นายถาวร เทพวิมลเพชรกุล กรรมการ กลาววา จากการรับฟงขอมูลปริมาณน้ําของเขื่อน 

ปาสักชลสิทธิ์ คาดวาปนี้น้ําจะไมขาดแคลน เกษตรกรสามารถใชน้ําในการเพาะปลูกได แตเห็นวาการท่ีภาครฐั

ขอความรวมมือใหเกษตรกรลดการทํานาเพราะคาดการณวาปนี้มีน้ํานอย สวนหนึ่งปญหาไมไดมาจาก 

ภาคการเกษตรเสียทีเดียว เนื่องจากเปนพ้ืนที่ท่ีทําการเกษตรมาแตเดิม ใชน้ําปริมาณเทาเดิม แตอาจเปน

ภาคอุตสาหกรรมที่มาอยูในพ้ืนที่ทําใหใชน้ํามากขึ้นหรือไม เชน จังหวัดสระบุรีมีโรงงานจํานวนมากที่ใชน้ํา

จากคลองชัยนาทปาสัก ทําใหเกษตรกรท่ีใชน้ําในคลองดังกลาวเดือดรอนไปดวย ดังนั้น เห็นวากระทรวง

อุตสาหกรรมตองเขามาดแูลดวยวาหากมโีรงงานมาตัง้ในพ้ืนทีแ่ลวสงผลกระทบกบัการใชน้ําในพ้ืนที่หรอืตอง

ไปแยงน้ํากับเกษตรกร ควรอนุญาตใหตั้งโรงงานหรือไม 

 นายชูพงศ อิศรัตน ผูอํานวยการโครงการสงนํ้าและบํารุงรักษาปาสักชลสิทธิ์ สํานักงาน

ชลประทานท่ี ๑๐ กรมชลประทาน ชี้แจงเพ่ิมเติมวา เขื่อนปาสักชลสิทธิ์นั้นมีน้ําเพียงพอสําหรับกิจกรรม

ตาง ๆ ไมวาจะเปนการอุปโภคบริโภค การเกษตร หรือการอุตสาหกรรม แตอยางไรก็ตาม ทางกรมชลประทาน 

ก็ไมไดนิ่งนอนใจ ยังคงติดตามสถานการณเอลนีโญที่อาจจะทําใหเกิดภาวะฝนทิ้งชวง แมวาขณะนี้จะม ี

น้ําพอใช แตถาไมประหยัดน้ําก็จะขาดแคลนไดเชนกัน กรมชลประทานไดขอความรวมมือเกษตรกรใหงด

เวนการทํานาตอเนื่องหรือการทํานารอบท่ี ๓ เพราะวาถาทําไปแลวสภาพภูมิอากาศเปล่ียนจนทําใหฝนท้ิง

ชวง จะทําใหเกษตรกรไดรับความเสียหายได กรมชลประทานไดลงพ้ืนที่ตาง ๆ เพ่ือทําความเขาใจและให

ความชวยเหลือเกี่ยวกับอาชีพเสริมเพ่ือใหเกษตรกรมีรายไดตอไป สวนเรื่องภาคอุตสาหกรรมนั้น ปจจุบัน 

ถาจะใชน้ําจากชลประทาน ภาคอุตสาหกรรมตองตกลงกับกลุมผูใชน้ํากอน เชน ท่ีอําเภอแกงคอย จังหวัด

สระบุรี จะมีกลุม KMC ซึ่งเปนการรวมกลุมของเกษตรกรในพ้ืนที่ที่ใชน้ําจากชลประทาน ซึ่งภาคอุตสาหกรรม

จะตองเขามาพูดคุยตกลงกอนวาจะใชน้ํามากนอยแคไหน แบงน้ําไดหรือไม ซึ่งกลุมเกษตรกรจะเขามามี 

สวนรวมในการพิจารณาวาจะใหโรงงานมาสรางในพ้ืนที่ไดหรือไม  



๗ 

 

 นายปานเทพ กลาณรงคราญ ท่ีปรึกษาคณะกรรมการ มีขอเสนอแนะเพ่ิมเติมวา เนื่องจากราคา

ขาวชวงนี้คอนขางดี ทําใหเกษตรกรตองการปลูกขาวเพ่ิมมากขึ้น ดังนั้น กรมชลประทานตองไปชี้แจง 

ทําความเขาใจถึงสถานการณน้ําที่จะเกิดขึ้นในอนาคตหากมีกรณีฝนท้ิงชวง และขอใหฝายปกครองไดเขาไป

ทําความเขาใจกับเกษตรกรดวย และเห็นวาปจจุบันมีนวัตกรรมการปลูกขาวรูปแบบใหม ๆ ท่ีสามารถ

ประหยัดปจจัยการผลิตได อาทิ การปลูกขาวแบบเปยกสลับแหง ซึ่งชวยประหยัดปุยและใชน้ํานอย 

หนวยงานที่เกี่ยวของควรเผยแพรและสงเสริมใหเกษตรกรใชวิธีการเหลานี้ดวย 

 

๒) โครงการสงเสริมพลังงานทดแทนในพ้ืนท่ีจังหวัดลพบุร ี

นายทนงศักดิ์ วงษลา พลังงานจังหวัดลพบุรี นําเสนอขอมูลโครงการสงเสริมพลังงานทดแทน 

ในพ้ืนที่จังหวัดลพบุรี สรุปรายละเอียดไดดังนี้  

๑. ภาพรวมศักยภาพพลังงานทดแทน จังหวัดลพบุรีมีศักยภาพดานพลังงานทดแทนหลายประเภท 

ไดแก แสงอาทิตย ชีวมวล กาซชีวภาพ ลม ขยะ และน้ํา โดยมีรายละเอียดดังนี้  

    (๑) แสงอาทิตย จังหวัดลพบุรีเปนพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมกับการผลิตพลังงานไฟฟาจากพลังงาน

แสงอาทิตย มีความเขมแสงเฉล่ียรายป ๑๗.๗ เมกะจูล/ตารางเมตร/วัน (MJ/m²-day) ซึ่งจะสามารถผลิต

เปนพลังงานไดประมาณ ๕,๑๘๖.๕๑ พันตันเทียบเทาน้ํามันดิบ (ktoe) ในพ้ืนที่อําเภอโคกสําโรงมีโรงไฟฟา

พลังงานแสงอาทิตย (SPP) จํานวน ๓ แหง คือ บจก.พัฒนาพลังงานธรรมชาติ กําลังการผลิต ๗๓ เมกะวัตต 

บจก.เสริมสรางพลังงาน กําลังการผลิต ๕๒ เมกะวัตต และ บจก.เอสพีพี ซิค กําลังการผลิต ๔๑ เมกะวัตต 

ยังมีโครงการโรงไฟฟาพลังแสงอาทิตย (SPP) จํานวน ๒ แหง ท่ีมีการรับซื้อไฟฟาแลว แตยังไมเซ็นสัญญา 

ซื้อขายไฟฟา (Power Purchasing Agreement - PPA) โดยคาดวาจะซื้อขายไฟฟาไดในป ๒๕๗๒ ไดแก 

พ้ืนท่ีตําบลวังขอนขวาง อําเภอโคกสําโรง กําลังการผลิต ๒๓ เมกะวัตต และพ้ืนท่ีตําบลหนองแขม อําเภอ

โคกสําโรง กําลังการผลิต ๑๖ เมกะวัตต นอกจากนี้ ยังมีการติดตั้งระบบผลิตไฟฟาจากเซลลแสงอาทิตย 

บนหลังคาอาคาร (Solar Rooftop) เพ่ือจําหนายและใชเองเพ่ิมมากขึ้น ทั้งในภาคเอกชนและประชาชน  

 (๒) ชีวมวล จังหวัดลพบุรีมกีารทําเกษตรกรรมกระจายอยูท่ัวท้ังจังหวัด ซึ่งนอกจากผลผลิตทาง

การเกษตรท่ีไดแลว ยังมีผลพลอยไดเกิดขึ้นคือเศษวัสดุเหลือใชจากการเกษตรหรือชีวมวลแข็งจาก

การเกษตร ท่ีสามารถนําไปใชเปนพลังงานทดแทนได อาทิ ยอดและใบออยโรงงาน กากออยและฟางขาว 

และจากขอมูลป ๒๕๖๕ ปรากฏวา จังหวัดลพบุรี มีศักยภาพเชิงพลังงานจากชีวมวลแข็ง รวมเทากับ 

๑,๐๖๗.๙๙ พันตันเทียบเทาน้ํามันดิบ (ktoe) โดยชนิดชีวมวลท่ีมีศักยภาพมากท่ีสุดคือ ยอดและใบออย

โรงงาน มีศักยภาพเทากับ ๓๖๖.๓๘ ktoe รองลงมาคือกากออย และฟางขาว มีศักยภาพเทากับ ๒๕๓.๗๒ 

และ ๒๐๑.๖๔ ktoe ตามลําดับ  

 (๓) กาซชีวภาพ ในป ๒๕๖๕ จังหวัดลพบุรี มีศักยภาพเชิงพลังงานกาซชีวภาพ รวม ๔๑.๒๖ 

พันตันเทียบเทาน้ํามันดิบ (ktoe) โดยไดจากมูลสัตว ปริมาณรวม ๖๑๓,๑๘๙ ตัน คิดเปนศักยภาพเชิง

พลังงาน ๑๘.๖๕ ktoe และจากน้ําเสียอุตสาหกรรม มีปริมาณ ๔,๕๓๒,๙๖๓ ลูกบาศกเมตร คิดเปน

ศักยภาพเชิงพลังงาน ๒๒.๖๑ ktoe นอกจากนี้ มีองคกรปกครองสวนทองถิน่ ที่นําศักยภาพเชิงพลังงานกาซ



๘ 

 

ชีวภาพ มาใชประโยชนและไดรับการรับรองปริมาณกาซเรือนกระจก จากองคการบริหารจัดการกาซเรือน

กระจก (องคการมหาชน) อาทิ โครงการกาซชีวภาพระดับชุมชนจากฟารมสุกร ตําบลทามะนาว อําเภอ 

ชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี (T-Ver) รวมปริมาณกาซเรือนกระจกท่ีไดรับการรับรอง ๙,๑๙๑ tCO2eq  

 (๔) พลังงานลม จังหวัดลพบุรีมีสถานีวัดศักยภาพพลังงานลม ของกรมพัฒนาพลังงานทดแทน

และอนุรักษพลังงานในพ้ืนท่ีตําบลบัวชุม อําเภอชัยบาดาล และตําบลวังเพลิง อําเภอโคกสําโรง โดยในป 

๒๕๖๕ พบวาท้ังสองสถานีมีความเร็วลมเฉล่ียท่ีระดับความสูง ๙๐ เมตร เทากับ ๔.๔๔ และ ๓.๗๔ เมตร/

วินาที ตามลําดับ ปจจุบันมีโครงการโครงไฟฟาพลังลม (SPP) จํานวน ๒ แหง ท่ีมีการรับซื้อไฟฟาแลว แตยัง 

ไมเซ็นสัญญาซื้อขายไฟฟา (Power Purchasing Agreement -PPA) โดยคาดวาจะซื้อขายไฟฟาไดในป ๒๕๗๑ 

คือ พ้ืนที่อําเภอทาหลวง กําลังการผลิต ๖๐ เมกะวัตต และพ้ืนที่อําเภอชัยบาดาล กําลังการผลิต ๖๐ เมกะวัตต

 (๕) พลังงานน้ํา จังหวัดลพบุรีมีเขื่อนปาสักชลสิทธิ์ ขนาดความจุ ๗๘๕ ลานลูกบาศกเมตร ซึ่ง

นอกเหนือจากการใชประโยชนจากดานชลประทาน การประมงหรือการเกษตร ก็ยังสามารถนํามาใช

ประโยชนผลิตไฟฟา โดยนําน้ําท่ีเขื่อนจะตองระบายอยูแลวมาผานเครื่องผลิตไฟฟาอีกครั้งหนึ่งกอนระบาย

ลงสูพ้ืนท่ีทายน้ําตามเดิม โรงไฟฟาพลังงานน้ําทายเขื่อนปาสักชลสิทธิ์ มีกําลังการผลิตติดตั้ง ๖.๗๐ เมกะวัตต 

สามารถผลิตพลังงานไฟฟาไดปละประมาณ ๓๔ ลานกิโลวัตต/ชั่วโมง  

 (๖) พลังงานขยะ ป ๒๕๖๕ จังหวัดลพบุรี มีศักยภาพเชิงพลังงานจากชุมชน ปริมาณ ๑๘๘,๖๑๔ ตนั 

คิดเปนศักยภาพจากการเผาไหม ๕๐.๓๖ พันตันเทียบเทาน้ํามันดิบ (ktoe) สวนศักยภาพจากการฝงกลบ

ขยะยังมีคอนขางนอยเนื่องจากขอจํากัดในการหาพ้ืนที่ฝงกลบที่จะตองอยูหางไกลชุมชน และตองควบคุมให

ถูกสุขอนามัยหรือถูกหลักสุขาภิบาล มีการพัฒนาการจัดการขยะมูลฝอยใหเกิดประโยชนมากท่ีสุด โดย

วิธีการเปล่ียนขยะเปนพลังงาน (Waste to Energy) จํานวน ๒ แหง ไดแก เทศบาลเมืองลพบุรี และ อปท.  

๑๓ แหง รวมทํา MOU โดยมีกําลังการผลิตไฟฟาประมาณ ๖ เมกะวัตต และองคการบริหารสวนตําบลวังเพลิง 

โดยมีกําลังการผลิตไฟฟาประมาณ ๙ เมกะวัตต ปจจุบันอยูระหวางการพิจารณาของกระทรวงมหาดไทย  

ตามพระราชบัญญัติการใหเอกชนรวมลงทุนในกิจการของรัฐ 

สรุปภาพรวมศักยภาพพลังงานทดแทนในพ้ืนท่ีจังหวัดลพบุรี โดยจังหวัดลพบุรีมีโรงไฟฟาในพ้ืนท่ี  

มีกําลังการผลิตติดตั้ง รวม ๓๑๙.๕๙๔ MW ประกอบดวย แสงอาทิตย จํานวน ๒๕ แหง กําลังการผลิตรวม 

๒๔๓.๕๙๔ MW ชีวมวล จํานวน ๕ แหง กําลังการผลิตรวม ๖๔.๕๐ MW กาซชีวภาพ จํานวน ๑ แหง กําลัง

การผลิต ๔.๘๐ MW พลังงานน้ํา จํานวน ๑ แหง กําลังการผลิต ๖.๗๐ MW ทั้งนี้ ไมรวมการผลิตไฟฟาเพ่ือ 

ใชเอง/จําหนายโดยตรง จํานวน ๑๙ แหง กําลังผลิตรวม ๙๓.๗๕ MW  

๒. การสนับสนุนและสงเสริมพลังงานทดแทนในพ้ืนท่ี ประกอบดวย 

 ๑) ประเด็นพลังงานในยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด จังหวัดลพบุรีไดบรรจุประเด็นที่เกี่ยวของ

กับดานพลังงานในแผนพัฒนาจังหวัดลพบุรี (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ในประเด็นการพัฒนาท่ี ๓ เพ่ิมพ้ืนที ่

สีเขียว ลดขยะ พัฒนาพลังงานทดแทน และอนุรักษส่ิงแวดลอม โดยมีแนวทางการพัฒนาท่ีเกี่ยวของ คือ 

สงเสริมการใชพลังงานทดแทนและการใชประโยชนจากส่ิงเหลือใช เพ่ือการใชพลังงานท่ีเปนมิตรกับ

ส่ิงแวดลอม นอกจากนี้ ยังนําประเด็นดานพลังงานไปชวยสนับสนุนขับเคล่ือนได แตยังไมไดถูกบรรจุอยูใน



๙ 

 

แผนพัฒนาจังหวัด ไดแก "ประเด็นการพัฒนาท่ี ๑ สรางมูลคาเพ่ิมสินคาเกษตรปลอดภัยสูเศรษฐกิจ 

ฐานราก" โดยเฉพาะการใชเทคโนโลยีพลังงาน เชน ระบบอบแหงพลังงานแสงอาทิตย เพ่ือชวยในการ 

แปรรปูสินคาเกษตรใหมีมูลคาสูงขึ้น เปนตน 

 ๒) ประเด็นดานพลังงานในแผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคกลางตอนบน ไดบรรจุประเดน็ที่เกีย่วของ

กับดานพลังงานในแผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคกลางตอนบน (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประเด็นการพัฒนาท่ี ๔ 

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดลอมและพลังงานแบบมีสวนรวมอยางย่ังยืน โดยมีแนวทางการพัฒนา

ที่เกี่ยวของ คือ การสรางจิตสํานึก และสงเสริมใหชุมชน หนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน มีสวนรวมในการ

ใชพลังงานทดแทนอยางกวางขวาง  

 ๓) นโยบายในการบริหารและจัดการพลังงานในสวนภูมิภาค โดยนายพีระพันธุ สาลีรัฐวิภาค  

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน ไดมอบนโยบายในการบริหารและจัดการพลังงาน

ในสวนภูมิภาค โดยการสงเสริมความมั่นคงดานพลังงานของประเทศ การใชพลังงานทดแทนจะสงเสริม 

ใหประชาชนสามารถเขาถึงพลังงานได ลดภาระคาใชจายใหประชาชนและยังชวยลดการปลอยกาซเรือนกระจก

ท่ีสงผลกระทบตอส่ิงแวดลอม ตลอดจนสงเสริมใหประเทศไทยบรรลุเปาหมายการเปนกลางทางคารบอน 

และเปาหมายการลดการปลอยกาซเรือนกระจกสุทธิเปนศูนยตอไปในอนาคต 

 ๔) เปาหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ในระดับจังหวัด

จังหวัดลพบุรี โดยสํานักงานพลังงานจังหวัดลพบุรี ไดขับเคล่ือนเปาหมายการพัฒนาท่ี ๗ สรางหลักประกัน

วาทุกคนเขาถึงพลังงานสมัยใหมในราคาท่ีสามารถซื้อหาได เชื่อถือไดและย่ังยืน โดยดําเนิน “โครงการเพ่ิม

สมรรถนะดานการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตาํบล และเครือขายพลังงานชุมชน” 

ของสํานักงานปลัดกระทรวงพลังงาน โดยสามารถขับเคล่ือนแผนงาน/โครงการดานพลังงานเขาสูการบรรจุ

แผนพัฒนาทองถิ่น พรอมสงเสริมเทคโนโลยีพลังงาน ใหกับองคกรปกครองสวนทองถิน่ ในป ๒๕๖๕ จํานวน 

๑๒ อปท. และป ๒๕๖๖ จํานวน ๑๖ อปท. 

 ๕) กองทุนเพ่ือสงเสริมการอนรุักษพลังงาน สํานักงานพลังงานจังหวัดลพบุรีไดขบัเคล่ือนประเดน็

ดานพลังงานทดแทน ผานกองทุนเพ่ือสงเสริมการอนุรักษพลังงาน ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ มีองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นของจังหวัดลพบุรี ไดรับจัดสรรเงินกองทุนเพ่ือสงเสริมการอนุรักษพลังงาน จํานวน  

๘ โครงการ งบประมาณรวม ๑๐,๖๘๙,๖๕๘ บาท ประกอบดวย ระบบสูบน้ําพลังงานแสงอาทิตยสําหรับ 

บอบาดาล จํานวน ๒ ระบบ ระบบสูบน้ําพลังงานแสงอาทิตย แบบเคล่ือนท่ี จํานวน ๔๒ ระบบ และระบบ

อบแหงพลังงานแสงอาทิตย จํานวน ๒ ระบบ สําหรับปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ปจจุบัน อยูระหวางการ

พิจารณาของคณะกรรมการกองทุนเพ่ือสงเสริมการอนุรักษพลังงาน โดยมีโครงการท่ีผานความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการ กบจ. จังหวัดลพบุรี ๑๕ โครงการ วงเงิน ๙,๘๐๕,๘๐๐ บาท   

 ๖) การสงเสริมและสนับสนุนการสรางธุรกิจจากพลังงานสะอาดรวมกับชุมชน โดยธนาคารเพ่ือ

การเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธกส.) ประสานความรวมมือสํานักงานพลังงานจังหวัด เกษตรจังหวัด 

พัฒนาชุมชนจังหวัด โรงพยาบาลเจาพระยาอภัยภูเบศร โรงพยาบาลในพ้ืนที่ หรือภาคีเครือขาย ทั้งภาครัฐและ

เอกชน ดําเนินโครงการสนับสนุนการใชและสรางธุรกิจจากพลังงานสะอาด พรอมปลอยสินเชื่อ ๒ โครงการ 



๑๐ 

 

ไดแก (๑) โครงการสินเชื่อธุรกิจชุมชนสรางไทย (ระยะที่ ๒) และ (๒) โครงการสงเสริมและสนับสนุนสินเชื่อ 

สีเขียว (Green Credit) ทั้งนี้ เพ่ือใหชุมชนเกิดการสรางเครือขายท่ีเขมแข็ง เกษตรกรไดรับการพัฒนาการใช

เทคโนโลยี พลังงานและลดการใชพลังงานส้ินเปลือง ไมกอใหเกิดปญหาส่ิงแวดลอมตาง ๆ สะอาด ทําใหมี

รายไดเพ่ิมขึ้น และรักษาสมดุลในระบบนิเวศน 

 พลเอก สราวุฒิ ชลออยู กรรมการ แสดงความชื่นชมผูวาราชการจังหวัดลพบุรีและพลังงานจังหวดั

ลพบุรีตั้งแตในอดีตจนถึงปจจุบันท่ีใหการสนับสนุนและสงเสริมดานพลังงานทดแทนอยางดีย่ิง มีการ

จัดระบบพลังงานทดแทนแตละดาน มีการประสานงานกับกระทรวงอุตสาหกรรมและองคกรปกครอง 

สวนทองถิ่น และสามารถผลักดันโครงการที่ไดรับการสนับสนุนจากกองทุนเพ่ือสงเสริมการอนุรักษพลังงาน

เต็มวงเงิน ๑๐ ลานบาท และเปนแอดมินท่ีดีท่ีใหคําแนะนําแก อปท. และหนวยงานตาง ๆ ไดดี ขอฝาก 

ใหสํานักงานพลังงานจังหวัดลพบุรีเตรียมการในอนาคตเกี่ยวกับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ สภาวะ

โลกรอน ควรมีการประสานงานกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดลอมซึง่เปนหนวยงานรบัผิดชอบ

หลัก โดยเฉพาะสวนงานที่เกี่ยวของกับรางพระราชบญัญัตกิารเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่งอยูในขั้นตอน

การรับฟงความคิดเห็นจากประชาชน ซึ่งรางกฎหมายนี้จะมีประเด็นเกี่ยวกับคารบอนเครดิต พลังงาน

ทดแทน และอื่น ๆ ที่จะสงผลกับนโยบายดานพลังงานของกระทรวงพลังงานดวย และขอสอบถามเพ่ิมเติม

เกี่ยวกับโรงไฟฟาชีวมวลในพ้ืนที่จังหวัดลพบุรีวามีทั้งหมดกี่แหง และมีกี่แหงที่จะหมดสัญญาภายใน ๒๐ ปนี้ 

ขณะนี้มีประเด็นเรื่องรองเรียนเพ่ือขออนุญาตตอสัญญา รวมถึงปญหาการรับซื้อไฟฟาในรูปแบบ FiT 

(Feed-in Tariff) จึงขอใหสํานักงานพลังงานจังหวัดลพบุรีดูแลในเรื่องนี้ดวย  

 นายสาธิต เหลาสุวรรณ กรรมการ กลาววา จังหวัดลพบุรีมีโครงการและแผนงานดานการสงเสริม

พลังงานทดแทนมาเปนเวลานานหลายสิบปแลวและครอบคลุมพลังงานทดแทนเกือบทุกดาน จังหวัดลพบุรี

มีโรงงานเอทานอลที่ใหญท่ีสุดในประเทศไทย เปนจังหวัดที่มีแสงแดดดีมาก หากจังหวัดลพบุรีจะดําเนินการ

ใหบรรลุตามแผนพัฒนาจังหวัด ๕ ป พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ วา จังหวัดลพบุรีเปนพ้ืนท่ีพ้ืนท่ีสีเขียว ลดขยะ 

พัฒนาพลังงานทดแทน และอนุรักษส่ิงแวดลอม จะตองดําเนินการเรื่องโรงไฟฟาจากขยะใหสําเร็จ เพราะวา

หากยังไมดําเนินการ ปญหาขยะจะย่ิงแกไขยากขึ้น ขยะสะสมทําใหเกิดของเสียใตดินมากขึ้นเพราะมาจาก

การฝงกลบ ซึ่งขยะสวนใหญจะเปนพลาสติก ABS ทั้งนั้น หากนําไปทําความสะอาดแลวขายใหกับโรงไฟฟา

ขยะไดจะดีมาก เนื่องจากใหคาพลังงานความรอนสูง  

 พลเอก บุญธรรม โอริส สมาชิกวุฒิสภา สอบถามเกี่ยวกับปญหาพลังงานชีวมวล เรื่องการใช

เชื้อเพลิงไมอัดเม็ดมีความคืบหนาไปถึงไหนแลว เนื่องจากตัววัตถุดิบท่ีมาทํานั้นไมไดมาจากจังหวัดลพบุรี  

ทําใหการปอนวัตถุดิบเขาโรงงานไมตอเนื่อง อีกท้ังตนทุนวัตถุดิบชีวมวลเพ่ิมสูงขึ้น จึงขอใหศึกษา 

หาวิธีการลดตนทุน หรือหาวิธีการตัดตนไมท่ีถูกตองตามระเบียบ มีการปลูกปาทดแทน หรือการปรับ

กฎระเบียบใหแบงโซนพ้ืนที่ที่สามารถตัดตนไมหรือกิ่งไมได สวนเรื่องขยะ ขอใหสรางโรงไฟฟาพลังงานขยะ

ใหได แมวาจะเปนเรื่องที่คอนขางยาก แตขอใหกําลังใจพลังงานจังหวัดลพบุรีวาเดินมาถูกทางแลว โดยเฉพาะ

เรื่องพลังงานแสงอาทิตย พลังงานชีวมวล พลังงานน้ํา และอนาคตจะมีพลังงานลมเกิดขึ้นอีก ปจจุบัน

เทคโนโลยีพลังงานลมมีความกาวหนาไปมากแลว หวังวาจังหวัดลพบุรีจะสามารถลงทุนดานพลังงานลม



๑๑ 

 

ไดมากขึ้น ทั้งนี้ ขอใหสํารวจวาปจจุบันจังหวัดลพบุรีมีการใชพลังงานทดแทนกี่เปอรเซ็นตเมื่อเปรียบเทียบ

กับพลังงานหลัก หากใชพลังงานทดแทนมากกวา ปญหาท่ีเกิดขึ้นคือ ชวงกลางคืนไมสามารถใชพลังงาน

ทดแทนอยางคงที่ได เชน การใชโซลารรูฟท็อปท่ีเปนระบบจายกระแสไฟฟา อาจจะยังไมมีหมอเก็บรักษา

กระแสไฟฟา จําเปนตองกลับมาใชพลังงานหลัก จึงขอฝากใหสํานักงานพลังงานจังหวัดลพบุรดีแูลเรื่องนีด้วย 

 นายทนงศักดิ์ วงษลา พลังงานจังหวัดลพบุรี ชี้แจงวา โรงไฟฟาชีวมวลในพ้ืนที่จังหวัดลพบุร ี

มีจํานวน ๕ แหง เปนโรงงานที่ใชเชื้อเพลิงจากโรงงานออยเปนหลัก สวนเรื่องที่วาจะครบสัญญาภายใน ๒๐ ป 

หรือไมนั้น ขอไปตรวจสอบขอมูลกับสํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงานวามีโรงงานไหนส้ินสุด

สัญญาอนุญาตแลวหรือไม สําหรับโรงไฟฟาขยะ ตามท่ีนําเสนอขอมูลไปแลววามี ๒ แหง คือ (๑) เทศบาลเมือง

ลพบุรี และ อปท. ๑๓ แหง รวมทํา MOU โดยมีกําลังการผลิตไฟฟาประมาณ ๖ เมกะวัตต และ (๒) องคการ

บริหารสวนตําบลวังเพลิง โดยมีกําลังการผลิตไฟฟาประมาณ ๙ เมกะวัตต ซึ่งยังอยูในขั้นตอนการขออนญุาต

จากกระทรวงมหาดไทยเพ่ือใหมีการรวมทุนระหวางภาครัฐและเอกชน สวนเรื่องขยะพลาสติก ABS นั้น 

โรงไฟฟาขยะจากจังหวัดสระบุรีมีการรับซื้อจากหลายแหงทําใหมีขยะเกินความตองการของโรงงานแลว  

แตวาโรงงานขยะพลาสติก ABS สามารถทําเปนโรงไฟฟาขนาดเล็กได เชน ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี

ทําโรงไฟฟาขนาด ๓๐๐ เมกะวัตต นําขยะพลาสติกมาอัดเปนแทงปอนเขาโรงไฟฟา เปนตน ซึ่งโรงไฟฟาจาก

ขยะขนาดเล็กก็เปนอีกทางเลือกหนึ่งสําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นได  

 เรื่องเชื้อเพลิงชีวมวลอัดแทง (Wood Pellet) เปนวัตถุดิบหลักท่ีนํามาปอนโรงไฟฟาชีวมวล มีการ

กําหนดสเปกมาคอนขางละเอียด จะตองไปพิจารณาวาทางโรงไฟฟาตองการไมสับ (Wood Chip) แบบไหน 

ถาเปนพ้ืนท่ีทางภาคใตจะมีการใชไมยางพาราคอนขางมาก แตปจจุบันมีการทําเปน Wood Chip สงออก 

ไปยังประเทศเกาหลีใตซึ่งมีราคาดีกวา ทําใหไมสงมาปอนโรงไฟฟาชีวมวล ทั้งนี้ จะขอรับขอเสนอแนะของ

สมาชิกวุฒิสภาไปพิจารณาดําเนินการเพ่ือใหการสงเสริมพลังงานทดแทนในพ้ืนท่ีจังหวัดลพบุรีใหมี

ประสิทธิภาพดีย่ิงขึ้นตอไป 

     นายวิทยา ผิวผอง รองประธานกรรมการ คนท่ีหน่ึง มีขอเสนอแนะเพ่ิมเติมเกี่ยวกับกองทุนเพ่ือ

สงเสริมการอนุรักษพลังงานวาเปนกองทุนท่ีมีประโยชนอยางมาก สามารถสนับสนุนดานพลังงานทดแทน 

ในพ้ืนท่ีชุมชนท่ีอยูหางไกลและสงเสริมวิสาหกิจชุมชนไดเปนอยางดี ชวยลดตนทุนการผลิต แตกองทุนนี ้

มีการตัดลดงบประมาณสนับสนุนเหลือเพียงจังหวัดละ ๑๐ ลานบาทเทานั้น จึงขอฝากใหผูตรวจราชการ

กระทรวงมหาดไทยและผูตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรวีาใหชวยสรุปขอมูลและจัดทําเปนขอเสนอแนะ

ไปยังผูบังคับบัญชาดวยวาโครงการนีม้ีประโยชนตอประชาชน เกษตรกรสามารถใชระบบพลังงานทดแทนมา

ลดคาใชจายดานพลังงานได จึงควรสนับสนุนงบประมาณใหแตละจังหวัดเพ่ิมมากขึ้น  

นายถาวร เทพวิมลเพชรกลุ กรรมการ กลาววา เรื่องกองทุนเพ่ือสงเสริมการอนุรักษพลังงานที่ให

งบประมาณสนับสนุนพลังงานทดแทนใหแกทองถิ่นตาง ๆ นั้น ประชาชนสวนใหญไมทราบขอมูลมากนัก 

บางพ้ืนท่ีไมทราบเลย เห็นวากองทุนดังกลาวมีความจําเปนตอทองถิ่น โดยเฉพาะทองถิ่นที่อยูในเขตชนบท

หรือพ้ืนที่ท่ีไฟฟายังเขาไมถึง ถาสามารถนําพลังงานทดแทนเขาไปในพ้ืนท่ีไดจะชวยใหทองถิ่นไดรับการ

พัฒนาใหดีขึ้น ท้ังนี้ เห็นวาเจาหนาท่ีของสํานักงานพลังงานจังหวัดมีไมกี่คนและไมไดลงมาในระดับอําเภอ 



๑๒ 

 

เห็นควรใหมีเจาหนาท่ีพลังงานระดับอําเภอ เพ่ือมาชวยประสานงานในการเขียนโครงการสงเสริมการใช

พลังงานทดแทนในระดับพ้ืนที่ โดยเฉพาะ อบต. และเกษตรกรที่ขาดโอกาสในการเขาถึงกองทุนดังกลาว 

 นายปานเทพ กลาณรงคราญ ท่ีปรึกษาคณะกรรมการ มีขอเสนอแนะเพ่ิมเติมวา ในฐานะที่อยูใน

คณะกรรมาธิการแกไขปญหาความยากจนและลดความเหล่ือมลํ้า วุฒิสภา มีการพิจารณาศึกษาเกี่ยวกับน้ํา

เห็นวาน้ําบาดาล น้ําใตดินก็มีประโยชนเชนเดียวกัน เนื่องจากชวงฤดูแลงบางหมูบานตองขุดน้ําใตดินมาใช 

บางแหงใชพลังงานโซลารเซลลในการดึงน้ําขึ้นมา หากสํานักงานพลังงานจังหวัดไดใหการสนับสนุนโครงการ

เหลานี้ไดก็จะเปนประโยชนอยางมาก นอกจากนี้ คณะกรรมาธิการการแกความยากจนฯ ไดมีการศึกษา

รูปแบบการจัดการแหลงน้ําชุมชนขนาดเล็กท่ีใชงบประมาณนอย และใชเทคโนโลยีชาวบานท่ีไมยุงยาก

ซับซอน เชน ฝายแกนดินซีเมนตซึ่งเปนฝายชะลอน้ําที่มีตนทุนต่ําและมีความแข็งแรงในระดับหนึ่ง เพ่ือเปน

ทางเลือกใหชุมชน สวนเรื่องโรงไฟฟาขยะ เห็นวาหากจะทําโรงไฟฟาจากขยะ ถาทําเปนโรงไฟฟาขนาดใหญ

อาจทําไดยาก ควรทําเปนโรงไฟฟาขนาดเล็กที่ อบต. สามารถทําเองได ก็จะเปนประโยชนตอชุมชนในพ้ืนท่ี

อยางมาก 
 นางสาวเอกรัตน นาคาคง  ผูตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการท่ี ๑ ประเด็น

กองทุนพลังงานทดแทน ตามท่ีรองประธานกรรมการ คนท่ีหนึ่ง ไดฝากไวนั้น จะไดนําเรียนปลัดกระทรวง

มหาดไทยรับทราบเพ่ือแกไขและผลักดันตอไป ทั้งนี้ ขอฝากขอมูลกับจังหวัดลพบุรีวา กระทรวงมหาดไทยมี

นโยบายเรื่องศูนยเรียนรู “โคกหนองนา” ท่ีจะชวยใหเกษตรกรมีการบริหารจัดการน้ําที่ดี อีกสวนหนึ่งเปน

เรื่องการใชขอมูลภูมิสังคม ท่ีจะมีขอมูลการจัดทําแผนที่และขอมูลพ้ืนที่ท่ีประสบปญหาน้ําทวมและน้ําแลง 

หากเปนพ้ืนที่สาธารณประโยชน หรือเปนพ้ืนที่ท่ีสามารถนํามาบริหารจัดเก็บน้ําไดก็ขอใหใชโครงการในสวน

นั้นมาแกไขปญหาใหกับประชาชน หรืออาจจะใชโครงการการพัฒนาหมูบานย่ังยืน เพราะในแตละพ้ืนท่ีมี

ปญหาไมเหมือนกัน จึงอาจจะตองสรางการรับรูและลงพ้ืนที่ไปดําเนนิการใหมากขึ้น เพ่ือใหเขาถึงปญหาของ

ประชาชนตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทยตอไป  

 

๓. การบริหารจัดการเพ่ือแกไขปญหาลิงในพ้ืนท่ีจังหวัดลพบุร ี

นายปรัชญา เปปะตงั รองผูวาราชการจังหวัดลพบุรี รายงานเกี่ยวกบัการบริหารจัดการเพ่ือแกไข

ปญหาลิงในพ้ืนที่จังหวัดลพบุรี โดยมีรายละเอียดสรุปวา 

สถานการณปญหา พ้ืนท่ีจังหวัดลพบุรีท้ังในเขตเมืองเกาลพบุรี และพ้ืนท่ี ๖ อําเภอของจังหวัด 

ประสบปญหาลิง มีจํานวนมากขึ้นอยางรวดเร็ว จากการสํารวจประชากรลิงลพบุรีในป ๒๕๖๖ พบวา มี

ประชากรลิงจํานวน ๓๔ จุด ครอบคลุมพ้ืนที่ ๖ อําเภอ ไดแก อําเภอเมืองลพบุรี อําเภอทาวุง อําเภอหนองมวง 

อําเภอชัยบาดาล อําเภอบานหมี่ และอําเภอพัฒนานิคม รวมประมาณ ๕,๗๐๙ ตัว ซึ่งสวนใหญเปนลิงแสม

และลิงวอกบางสวน ปจจุบัน ลิงมีจํานวนเพ่ิมมากขึน้อยางรวดเร็วและตอเนื่อง สงผลกระทบตอความเปนอยู

ของคน ความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของเมืองลพบุร ี



๑๓ 

 

การป องกันและแก ไขปญหาความ

เดือดรอนอันเกิดจากลิงในพ้ืนท่ีจังหวัดลพบุรี 

“กาวแรก” ของการขับเคล่ือนการแกไขปญหาลิง

จังหวัดลพบุรี โดยการรับฟงความคิดเห็นจากทุก

ภาคสวน จังหวัดลพบุรีจัดโครงการเสวนารับฟง

ความคิดเห็นการแกไขปญหาลิงจังหวัดลพบุรีอยาง

ย่ังยืน เมื่อวันท่ี ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๖ ณ หอง

ประชุมพระนารายณ ชั้น ๔ อาคารรัตนเทพสตรี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เพ่ือรับฟงปญหาลิงรุกลํ้าพ้ืนที่อยูอาศัยของประชาชนในหลายพ้ืนท่ี รวมถึง

ผลกระทบท้ังบวกและลบ นอกจากนี้ ไดสอบถามความคิดเห็นจากประชาชนนักทองเท่ียวในการแกไขปญหา 

“ลิง” จังหวัดลพบุรีอยางย่ังยืน ผานส่ือออนไลน ซึ่งจากความเห็นท้ังหมด ๑,๖๘๘ คําตอบ มีความเห็นวา

ปญหาที่พบเกี่ยวกับลิงมากสุด ๓ ลําดับ ไดแก ๑) ทําลายทรัพยสิน ๒) การแยงส่ิงของ และ ๓) ปญหาความ

สกปรก  

จังหวัดลพบุรีไดนําขอมูลจากการเสวนามาประกอบการกําหนดมาตรการในการแกไขปญหาลิงจังหวัด

ลพบุรี และไดมีคําส่ังแตงตัง้คณะกรรมการอํานวยการแกไขปญหาลิง และคณะทํางานสนับสนุนการแกไขปญหา

ลิงจังหวัดลพบุรี ประกอบดวย ๑) ที่ปรึกษา ๒) คณะกรรมการอํานวยการแกไขปญหาลิง ๓) คณะทํางาน

บริหารจัดการลิง และถิ่นท่ีอยูอาศัยของลิง ๔) คณะทํางานการมีสวนรวมในการแกไขปญหาลิง และ ๕) 

คณะทํางานบริหารจัดการสถานท่ีอนุบาลลิง เปนกลไกสําคัญในการแกปญหารวมกับกระบวนการมีสวนรวม

ของภาคเอกชนและประชาชนในพ้ืนที่ 

มาตรการและแผนงานเพ่ือการปองกัน และแกไขปญหาความเดือนรอนอันเกิดจากลิงในพ้ืนท่ี

จังหวัดลพบุร ีจากการประชุมคณะกรรมการอํานวยการแกไขปญหาลิง และคณะทํางานสนับสนุนการแกไข

ปญหาลิงจังหวัดลพบุรี ไดกําหนดมาตรการแกไขปญหาลิง ๓ ระยะ ไดแก ระยะส้ัน (๓ เดือน) ระยะกลาง 

(๖ เดือน) และระยะยาว เพ่ือใชเปนเปาหมายการดาํเนินการแกไข โดยมีผลการดําเนินงาน ดังนี้  

การดําเนินการในระยะสั้น  

๑) สํารวจนับประชากรลิงอยางเปนระบบ รวมกับสํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี ๑ สาขาสระบุรี  

กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปาและพันธุพืช ที่มีบุคลากรที่มีอํานาจหนาท่ีตามกฎหมายลงพ้ืนที่ดําเนินการสํารวจ

นับประชากรลูกลิง (ตัวที่ยังเกาะอกแมอยู)  

๒) ควบคุมประชากรลิงและตรวจโรค ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ สํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี ๑ 

สาขาสระบุรี ดําเนินการทําหมันลิง จํานวน ๓๒๒ ตัว เพศผู ๑๕๔ ตัว และเพศเมีย ๑๖๘ ตัว และจังหวัด

ลพบุรีไดเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ 

โครงการบริหารจัดการ ควบคุม ดูแลสุขภาพลิง (ทําหมัน ๑,๑๐๐ ตัว) งบประมาณเสนอ ๑,๙๗๘,๕๐๐ บาท 

ซึ่งอยูในขั้นตอนของกระบวนการ  



๑๔ 

 

๓) ฟนฟูท่ีอยูอาศัยพ้ืนท่ีของคนและของลิงใหเหมาะสม โดยจัดกิจกรรม “สองมือเธอ สองมือฉัน 

ชวยกันทําความสะอาด” พัฒนาปรับภูมิทัศน ใหมีความสะอาด เปนระเบียบเรียบรอยสวยงาม โดยเก็บกวาด

บริเวณพ้ืนที่ อาคารท่ีพักอาศัยของประชาชนในเขตเมืองท่ีมีลิงอาศัยอยู ทําความสะอาดส่ิงสกปรก  

เศษอาหาร เศษวัสดุเหลือใชจากอาหารลิงท่ีมีคนมาโยนใหลิงทุกวัน โดยบูรณาการทุกภาคสวน ขาราชการ 

เจาหนาท่ีของรัฐ เจาหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ภาคเอกชน มูลนิธิ พอคา ประชาชน รวมกัน 

ผลัดเปล่ียนหมุนเวียนกันไปเกบ็กวาด ทําความสะอาดบริเวณพ้ืนท่ีและถนนใหมีความสะอาด ปรับปรุงทาสี

พ้ืนท่ีริมทางเทา โดยเฉพาะบริเวณรอบพระปรางคสามยอด รอบศาลพระกาฬ และอาคารพาณิชยบริเวณ

ใกลพระปรางคสามยอด ซึ่งมีลิงอาศัยอยูจํานวนมาก  

๔) กําหนดสถานท่ีและเวลาใหอาหารลิง ประสานการทํางานรวมกับหนวยงานเจาของพ้ืนที่ โดย

เทศบาลเมืองลพบุรีออกประกาศเทศบาลเมืองลพบุรี หามใหอาหารลิง ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ กรกฎาคม 

๒๕๖๖ กําหนดจุดใหอาหารลิง หากมีผูฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามจะมีโทษปรับไมเกิน ๒,๐๐๐ บาท และจะถกู

ดําเนินคดีตามกฎหมายตอไป พรอมท้ังไดจัดทําเครื่องใหอาหารลิงชนิดเม็ด แบบลิงสามารถกดเองได โดย

มูลนิธิลพบุรีสามัคคีสงเคราะห รวมท้ังจังหวัดไดจัดหาอาหารสําหรับลิง เพ่ือใหลิงมีอาหารกินและกินเปนท่ี

เปนทาง ไมไปแยงของของนักทองเท่ียว หรือประชาชนที่ผานไปมาบริเวณดังกลาว  

การดําเนินการในระยะกลาง  

๑) จัดหาแหลงงบประมาณสําหรับลิง อาทิ คาอาหาร คาใชจายในการทําหมัน และตรวจโรค 

คาใชจายในการดูแลรักษา จังหวัดลพบุรีไดมีหนังสือหารือไปยังกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ในประเด็น

การใชงบประมาณของเทศบาลเมืองลพบุรีเปนคาใชจายในการกักลิง และการจัดสวัสดิภาพลิง ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการจัดสวัสดิภาพสัตวขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ซึ่งกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ไดตอบขอหารือวา ลิงวอกและลิงแสมเปนสัตวปาคุมครอง การดําเนินการท่ี

เกี่ยวของกับสัตวปาคุมครอง จึงเปนอํานาจหนาท่ีของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม เทศบาล

เมืองลพบุรี ไมสามารถนํางบประมาณมาเปนคาใชจายในการจัดสวัสดิภาพตามระเบียบฯ ดังกลาวได อยางไรก็ดี 

เทศบาลเมืองลพบุรี อาจพิจารณาตั้งงบประมาณเพ่ืออุดหนุนสวนราชการที่มีหนาท่ีดําเนินการเกี่ยวของกับ

สัตวปาคุมครอง เพ่ือเปนคาใชจายที่เหมาะสมในการดําเนินการแกไขปญหาลิงอยางย่ังยืนได เชน คาใชจาย

ท่ีจําเปนในการดักจับ และขนยายลิง เปนตน โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงิน

อุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 

๒) ดําเนินการดานกฎหมาย ระเบียบท่ีเกี่ยวของ จังหวัดลพบุรีไดดําเนินงานแกไขปญหาลิงลพบุรี 

โดยบูรณาการทุกภาคสวนท่ีเกี่ยวของตามอํานาจหนาท่ีของจังหวัด ในฐานะราชการบริหารราชการสวน

ภูมิภาค องคกรปกครองสวนทองถิ่น ภาคเอกชน และประชาชน สําหรับมิติดานกฎหมายและระเบียบ 

จังหวดัลพบุรีไดหารือไปยังหนวยงานสวนกลางในการดําเนินการตามกฎหมาย ดังนี้ 

 ๒.๑) หารือแนวทางการบริหารจัดการลิง และถิ่นท่ีอยูอาศัยของลิงจังหวัดลพบุรี ไปยังกรม

อุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปตามกฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวของ 

โดยหารือ ๓ ประเด็น ไดแก (๑) การแตงตั้งเจาหนาท่ีในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และเจาหนาท่ีในสังกัด



๑๕ 

 

องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล องคการบริหารสวนตําบล ของจังหวัดลพบุรี เปนพนักงานเจาหนาท่ี

ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. ๒๕๖๒ เพ่ือประโยชนในการคุมครอง การบําบัด 

เยียวยา การปองกันหรือแกไขภยันตรายแกประชาชน (๒) กรณีเทศบาลเมืองลพบุรีประสงคจะขออนุญาต

ดําเนินการเกี่ยวกับลิง โดยการเคล่ือนยายลิงเขากรงลิงท่ีสวนอนุบาลลิง (๓) ขอใหกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา 

และพันธุพืช มาดําเนินการกับลิงแตกฝูง  

  กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ตอบขอหารือแนวทางการบริหารจัดการลิง 

และถิ่นที่อยูอาศัยของลิงจังหวัดลพบุรี ดังนี้ 

  ประเด็นท่ี ๑ การแตงตั้งเจาหนาท่ีในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และเจาหนาท่ีในสังกัด

องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล องคการบริหารสวนตําบลของจังหวัดลพบุรี เปนพนักงานเจาหนาท่ี 

ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. ๒๕๖๒ ไดหรือไมนั้น กรมอุทยานฯ แจงวา สามารถ

ดําเนินการไดโดยไมตองเสนอใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมแตงตั้งพนักงาน

เจาหนาท่ีเพ่ิมเติมจากประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  

  ประเด็นท่ี ๒ หากเทศบาลเมืองลพบุรี ประสงคจะขออนุญาตดําเนินการเกี่ยวกับลิง ตาม

ระเบียบกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช วาดวยการขออนุญาตและการอนุญาตใหหนวยงานของ

รัฐดําเนินการเกี่ยวกับสัตวปา ซากสัตวปา หรือรังของสัตวปา ตามมาตรา ๗๓ (๑) แหงพระราชบัญญัติสงวน 

และคุมครองสัตวปา พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๒ จะสามารถดําเนินการไดหรือไม และหากในระยะยาว 

เทศบาลเมืองลพบุรีมีความประสงคจะใหกรมอุทยานแหงซาติ สัตวปา และพันธุพืช มาดําเนินการเกี่ยวกับลิง

ดังกลาว จะสามารถดําเนินการไดหรือไมนั้น กรมอุทยานฯ แจงวา พรอมประสานความรวมมือ เพ่ือใหสามารถ

เคล่ือนยายลิงที่ทําหมันแลวมาดูแลในกรงของจังหวัดลพบุรี โดยตองซอมแซมปรับปรุงกรงใหมีความแข็งแรง 

มีสภาพแวดลอมที่เหมาะสม มีแผนการเล้ียงและดูแลลิงที่จะนําเขามาดูแลในกรง 

  ประเดน็ท่ี ๓ ลิงในเขตเมืองเกาลพบุร ีเดิมมีจํานวน ๔ กลุม ปจจุบันไดแตกฝูงออกมา ๒ กลุม 

มีประมาณ ๖๗ ตัว หากจังหวัดลพบุรีมีความประสงคขอใหกรมอุทยานฯ มาดําเนินการกับลิงดังกลาว  

ตามระเบียบกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปาและพันธุพืช วาดวยการแจงการชวยเหลือสัตวปาสงวน สัตวปา

คุมครอง สัตวปาคุมครองท่ีเพาะพันธุได และสัตวปาควบคุมท่ีถูกทอดท้ิง บาดเจ็บ ปวย หรือออนแอ พ.ศ. 

๒๕๖๓ ไดหรือไมนั้น กรมอุทยานฯ แจงวา ไดส่ังการใหสํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี ๑ สาขาสระบุรี รวม

ดําเนินการแกไขปญหาดังกลาวกับจังหวัดลพบุรีตอไปแลว  

 ๒.๒) หารือแนวทางการบริหารงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในการจัดสวัสดิภาพ

ของสัตว  

 จังหวัดลพบุรีไดหารือไปยังกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ถึงแนวทางการบริหารงบประมาณ

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในการจัดสวัสดิภาพของสัตว โดยเทศบาลเมืองลพบุรี เปนหนวยงานที่ดูแล

พ้ืนท่ีในเขตเมืองเกาลพบุรี มีแนวทางในการจัดสวัสดิภาพลิงเพ่ือดูแลสุขภาพ ควบคุมจํานวนลิง ซึ่งจังหวัด

ลพบุรีกําหนดแนวทางเคล่ือนยายลิงจากพ้ืนท่ีเมืองไปยังพ้ืนท่ีสําหรับอนุบาลลิงของเทศบาลเมืองลพบุรี  

โดยหารือแนวทางปฏิบัติเรื่องคาใชจายในการจัดสวัสดิภาพสัตวของเทศบาลเมืองลพบุรีวา หากเทศบาลเมือง



๑๖ 

 

ลพบุรีประสงคจะใชงบประมาณของเทศบาลเมืองลพบุรีเปนคาใชจายในการกักลิง และการจัดสวัสดิภาพลิง 

จะสามารถดําเนินการตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการจัดสวัสดิภาพสัตวของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 

๐๘๐๘.๒/ว ๘๒๗ ลงวันท่ี ๑ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง การกําหนดอัตราคาอาหาร ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย

วาดวยคาใชจาย ในการจัดสวัสดิภาพสัตวขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ จะสามารถ

ดําเนินการไดหรือไม อยางไร นอกจากนี้ เทศบาลเมืองลพบุรีสามารถดําเนินการอื่นใด เพ่ือประโยชนในการ

จัดสวัสดิภาพลิง ใหบรรลุวัตถุประสงคของการบริหารจัดการลิง และถิ่นท่ีอยูอาศัยของลิงจังหวัดลพบุรี  

ไดหรือไม อยางไร  

 กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ไดตอบขอหารือวา ๑) ตามกฎกระทรวง กําหนดใหสัตวปา

บางชนิดเปนสัตวปาคุมครอง พ.ศ. ๒๕๔๖ ลิงวอกและลิงแสมเปนสัตวปาคุมครอง ดังนั้น การดําเนินการท่ี

เกี่ยวของกับสัตวปาคุมครองจึงเปนอํานาจหนาท่ีของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  

๒) เทศบาลเมืองลพบุรีไมสามารถใชจายงบประมาณเปนคาใชจายในการจัดสวัสดิภาพ ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการจัดสวัสดิภาพสัตวขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เนื่องจากลิงวอกและลิงแสมซึ่งเปนสัตวปาคุมครองไมเขาเงื่อนไขคํานิยาม “สัตว” ซึ่งมุงหมายการจัดสวัสดิภาพ

ใหแกสัตวเล้ียงหรือสัตวบาน มิใชสัตวปา ๓) การแกไขปญหาลิงจังหวัดลพบุรี ซึ่งสรางความเดือดรอนใหแก

ประชาชนกระทบกับชีวิต ดานสังคม เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอมในเขตบริเวณเมืองเกา อยูในอํานาจหนาที่

ของเทศบาลเมืองลพบุรีตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม โดยเทศบาลเมือง

พัทยา และองคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจและหนาท่ีในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน 

ของประชาชนในทองถิ่นของตนเอง ดานการรักษาความสงบเรียบรอย การสงเสริมและสนับสนุน การปองกัน

และรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ๔) เทศบาลเมืองลพบุรี อาจพิจารณาตั้งงบประมาณเพ่ือ

อุดหนุนสวนราชการ ที่มีหนาที่ดําเนินการที่เกี่ยวของกับสัตวปาคุมครองเพ่ือเปนคาใชจายที่เหมาะสมในการ

ดําเนินการแกไขปญหาลิงอยางย่ังยืนได เชน คาใชจายท่ีจําเปนในการดักจับและขนยายลิง เปนตน โดยถือ

ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิน่ พ.ศ. ๒๕๕๙ และ

ที่แกไขเพ่ิมเติม  

 ๒.๓) การเสนอใหกระทรวงเกษตรและสหกรณ พิจารณาเพ่ิมเติมลิงแสมและลิงวอกเปนสัตวท่ี

อาศัยอยูในธรรมชาติ ตามมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติปองกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว 

พ.ศ. ๒๕๕๗ ปจจุบันกระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดกําหนดใหกระรอกหลากสี นกเขาชวา ลูกผสมสัตว

ตระกูลเสือ หมูปา และอีเห็นขางลายหรืออีเห็นธรรมดาเปนสัตวท่ีอาศัยอยูในธรรมชาติ ซึ่งลิงแสมและลิง

วอก ยังไมไดถูกกําหนดใหเปนสัตวท่ีอาศัยอยูในธรรมชาติ ตามกฎหมายวาดวยการปองกันการทารุณกรรม

และการจัดสวัสดิภาพสัตว ซึ่งอาจเปนเหตุขัดของสําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการใชจาย

งบประมาณในการกกัลิง และการจัดสวัสดิภาพลิง (ลิงแสมและลิงวอก) ปจจุบันอยูระหวางการพิจารณาของ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ  

 



๑๗ 

 

การดําเนินการในระยะยาว  

๑) ศึกษา และรับฟงความคดิเห็น เพ่ือเคล่ือนยายลิงไปอยูในที่ท่ีเหมาะสมอื่น  

๒) จัดทําบันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการดานการบริหารจัดการเพ่ือแกไขปญหาลิงในเขต

บริเวณเมืองเกา อําเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี โดยจังหวัดลพบุรี ไดจัดทําบันทึกขอตกลงความรวมมือ

ทางวิชาการดานการบริหารจัดการเพ่ือแกไขปญหาลิงในเขตบริเวณเมืองเกา อําเภอเมืองลพบุรี จังหวัด

ลพบุรี โดยบันทึกขอตกลง ระหวาง กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช จังหวัดลพบุรี และเทศบาล

เมืองลพบุรี ไดจัดขึ้นในวันท่ี ๗ กุมภาพันธ ๒๕๖๗ ที่ผานมา ณ บริเวณพระปรางคสามยอด อําเภอเมือง

ลพบุร ีจังหวัดลพบุรี เพ่ือรวมกันแกไขปญหาลิงที่สรางความเดือดรอนใหแกประชาชน สังคม เศรษฐกิจ และ

ส่ิงแวดลอมในบริเวณเมืองเกา อําเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี และเพ่ือเปนการคุมครองสัตวปา บําบัด

เยียวยาสัตวปา และปองกันอันตรายท่ีอาจเกิดขึ้นกับประชาชน ดวยการดําเนนิการอยางเปนระบบตามหลัก

วิชาการ การสรางกรงพักพิงลิงสําหรับเปนท่ีปรับพฤติกรรมลิง และนําลิงที่ไดรับการทําหมันแลวไปไวที่กรง

พักพิงลิง เพ่ือเตรียมการเคล่ือนยายลิงไปดูแลในสถานอนุบาลลิง (สวนลิง) ตําบลโพธิ์เกาตน อําเภอเมือง

ลพบุร ีหรือสามารถปลอยคืนสูธรรมชาติตอไป 

ขอเสนอแนะ  

๑) ใชกลไกการกระจายอํานาจ กระจายอํานาจใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นทุกประเภท มีอํานาจ

หนาท่ีในการปองกัน หรือแกไขภยันตรายแกประชาชนท่ีเกิดจากสัตวปา หรือในการปองกันหรือแกไข

ภยันตราย ในพ้ืนท่ีท่ีมีลิงใหสามารถดําเนินการแกไขปญหาลิงอยางเปนระบบไดดวยตนเอง เชน การนับ

ประชากรลิง การจับลิง การทําหมันลิง การเยียวยาปญหาท่ีเกิดจากลิง การจัดหาอาหารใหลิง การกอสราง

สถานที่อนุบาลลิง การจัดสวัสดิภาพใหกับลิง เปนตน 

๒) ใชกลไกการมอบอํานาจ โดยแกไขเพ่ิมเดิม พระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. 

๒๕๖๒ มาตรา ๗๐ ใหผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจในการจัดการกับสัตวปาท่ีอยูนอกเขตรักษาพันธุสัตวปา

หรือเขตหามลาสัตวปา และมีอํานาจกําหนดพ้ืนท่ีควบคุมชั่วคราวเพ่ือการจัดการสัตวปาชนิดหรือประเภท

นั้นได นอกเหนือจากการแกไขกฎหมายดังท่ีกลาวมา อาจใหอธิบดีกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช 

มอบอํานาจตามมาตรา ๗๐ นี้ ใหแกผูวาราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนตอไป 

๓) ใหรัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัติดังกลาว ใชอํานาจตามมาตรา ๔ แหงพระราชบัญญตัิ

สงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยแตงตั้งใหผูวาราชการจังหวัดและขาราชการสวนภูมิภาค หรือ

เจาหนาที่รัฐ ท่ีเกี่ยวของใหเปนพนักงานเจาหนาท่ีเ พ่ือใหมีอํานาจตามความในมาตรา ๗๒ แหง

พระราชบัญญัติเดียวกัน ทั้งนี้ เพ่ือการปองกันหรือแกไขภยันตรายแกประชาชนหรือสัตวตอไป 

๔) กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช จัดสรรเงินแกจังหวัดสําหรับเยียวยาแกผูท่ีไดรับ

ผลกระทบจากสัตวปา โดยมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนในการพิจารณาใหการ

ชวยเหลือเยียวยาตามความเหมาะสม ท้ังนี้ ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. ๒๕๖๒ 

มาตรา ๖๐ (๘) ตาม ม. ๖๐ (๘)  



๑๘ 

 

๕) แกไขประกาศกระทรวงเกษตรฯ เรื่อง กําหนดสัตวท่ีอยูอาศัยอยูในธรรมชาติ (เพ่ิมเติมลิงแสม

และลิงวอกเปนสัตวท่ีอาศัยอยูในธรรมชาติ) 

๖) กรมอุทยานแหงชาต ิสัตวปา และพันธุพืช เคล่ือนยายลิงลพบุรีไปอยูในที่ทีเ่หมาะสมอื่น ดวยการ

รวมกันผลักดันใหกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ไดรับการจัดสรรงบประมาณเพ่ือกอสราง

สถานที่ดูแลลิง ท่ีถูกสุขลักษณะ เพ่ือเคล่ือนยายลิงจังหวัดลพบุรีไปอยูในพ้ืนที่ที่เหมาะสม และกรมอุทยานฯ 

สามารถดูแลลิงใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีตอไปได 

พลเอก ศุภรัตน พัฒนาวิสุทธิ์ กรรมการ กลาววา เห็นดวยกับแนวทางท่ีรองผูวาราชการจังหวัด

ลพบุรีไดนําเสนอเกี่ยวกับการบริหารจัดการเพ่ือแกไขปญหาลิงในพ้ืนท่ีจังหวัดลพบุรี ท่ีผานมาไดมีการ

ดําเนินการมาบางแลวแตก็ยังไมประสบผลสําเร็จ หากสามารถดําเนินการไดตามแผนงานและแนวทางท่ี

จังหวัดลพบุรีกําหนดไว นาจะเปนการแกไขปญหาลิงใหประสบความสําเร็จไดในท่ีสุด 
 นายสุวิทย วิจิตรโสภา ผูตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการท่ี ๑ กลาวชื่นชม

จังหวัดลพบุรีท่ีมีแนวทางท่ีดีในการดําเนินการแกไขปญหาลิงในพ้ืนท่ี ซึ่งทุกฝายตองรวมมือกันเพ่ือใหการ

ทํางานสําเร็จลุลวง และหากแกไขประเด็นนี้สําเร็จสามารถนําไปเปนโครงการตัวอยางเพ่ือใหจังหวัดอื่น

สามารถนําไปปรับใชใหสอดคลองกับปญหาในพ้ืนท่ีไดเปนอยางดี ท้ังนี้ ในชวงปลายเดือนกุมภาพันธนี้

ผูตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรีจะมีการบูรณาการรวมกับผูตรวจราชการกระทรวง และจะไดนําปญหา

เหลานี้ไปปรึกษาหารือและกระตุนใหหนวยงานที่เกี่ยวของนําไปขับเคล่ือนตอไปดวย  

 นายปรัชญา เปปะตัง รองผูวาราชการจังหวัดลพบุรี กลาววา ขอขอบคุณคณะสมาชิกวุฒิสภาทีไ่ด

ลงพ้ืนท่ีเย่ียมเยียนประชาชนในพ้ืนท่ีจังหวัดลพบุรีในวันนี้ ทําใหจังหวัดลพบุรีไดรับทราบแนวทางและ

ขอเสนอแนะเพ่ิมเติมในประเด็นตาง ๆ ซึ่งจะไดนําไปปรับปรุงแกไข ผลักดันและพัฒนาใหมีการดําเนินงานท่ี

ดีย่ิงขึ้น  

 นายวิทยา ผิวผอง รองประธานกรรมการ คนท่ีหน่ึง กลาวสรุปวา ในวันนี้ไดมีโอกาสรับฟง

โครงการสําคัญของทางจังหวัดลพบุรี และไดมีการแลกเปล่ียนความคิดเห็นรวมกันระหวางสวนราชการท่ี

เกี่ยวของและประชาชนพ้ืนท่ี ทําใหไดรับทราบขอมูลท่ีมีความสําคัญเพ่ือนําสูการแกไขปญหาใหมี

ความสําเร็จลุลวงตอไป อีกท้ังหนวยงานท่ีเกี่ยวของจะไดนําขอมูลไปปรับปรุงพัฒนาและนําสูการชวยเหลือ

ประชาชนใหสําเร็จลุลวงดวยดีตอไป จึงขอขอบคุณทุกทานที่ไดรวมกิจกรรมในวันนี้  

สําหรับประเด็นความคิดเห็นของผูแทนภาคประชาชนท่ีเขารวมกิจกรรมไดนําเสนอในครั้งน้ี  

มีรายละเอียดปรากฏตามเอกสาร “ตารางสรุปขอมูลการแสดงความคิดเห็นโดยคณะกรรมการโครงการ

สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนท่ีจังหวัดภาคกลาง จังหวัดลพบุรี” (ตามแนบ) 

จากนั้น เวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนท่ีจังหวัด

ภาคกลาง ประกอบดวย นายวิทยา ผิวผอง รองประธานกรรมการ คนท่ีหนึ่ง พรอมดวย นายปานเทพ  

กลาณรงคราญ นายถาวร เทพวิมลเพชรกุล พลเอก ศุภรัตน พัฒนาวิสุทธิ์ นางฉวีรัตน เกษตรสุนทร นายศรศีักดิ์ 

วัฒนพรมงคล พลเอก สราวุฒิ ชลออยู นายสาธิต เหลาสุวรรณ พลตรี โอสถ ภาวิไล และพลเอก บุญธรรม 



๑๙ 

 

โอริส สมาชิกวุฒิสภา นายสุวิทย วิจิตรโสภา ผูตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการท่ี ๑ และ

นางสาวเอกรัตน นาคาคง ผูตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการท่ี ๑ ไดเย่ียมชมพิพิธภัณฑ

ลุมน้ําปาสัก ตั้งอยูในบริเวณเขื่อนปาสักชลสิทธิ์ โดยมีกรมชลประทาน เปนผูดูแล พิพิธภัณฑลุมน้ําปาสัก 

เปนการจัดแสดงมรดกทางวัฒนธรรมในพ้ืนที่กักเก็บน้ําเขื่อนปาสักชลสิทธิ์ ซึ่งไดขุดพบหลักฐานสําคัญในดาน

โบราณคดีประวัติศาสตร วัฒนธรรม การดํารงชีวิต ตลอดจนความเจริญรุงเรืองของชุมชน รวมท้ังยังมีการ

รวบรวมขอมูลดานการชลประทาน ขอมูลเกี่ยวกับเขื่อนปาสักชลสิทธิ์ ขอมูลดานภูมิศาสตร และ

ทรัพยากรธรรมชาติ จัดแสดงไวในพิพิธภัณฑดวย  

ตอมา คณะสมาชิกวุฒิสภา ไดนั่งรถรางเย่ียมชมบริเวณสันเขื่อนปาสักชลสิทธิ์ โดยมี นายชูพงศ  

อิศรัตน ผูอํานวยการโครงการสงน้ําและบํารุงรักษาปาสักชลสิทธิ์ และเจาหนาท่ี บรรยายและนําชมสันเขื่อน

ปาสักชลสิทธิ์ ความยาว ๙,๗๒๐ เมตร โดยเขื่อนปาสักชลสิทธิ์ เปนโครงการชลประทานขนาดใหญประเภท

อางเก็บน้ํา ท่ีจะชวยแกปญหาภัยแลง และบรรเทาอุทกภัย ตลอดจนเปนแหลงน้ําสําหรับการประมง และ

การอุตสาหกรรมในเขตจังหวัดลพบุรี และสระบุรี นอกจากนี้ เขื่อนปาสักชลสิทธิ์ ยังมีสถานที่ทองเที่ยว

หลากหลายสถานท่ี อาทิ ฝงจังหวัดลพบุรี จะมีอาคารอเนกประสงคริมอางเก็บน้ํา มีสถานที่ปลอยปลา และ

จุดนั่ งชมวิวริมอางเก็บน้ําเขื่อนปาสักชลสิทธิ์  มีหอคอยเฉลิมพระเกียรติ พิพิธภัณฑ เขื่อนปาสัก 

ชลสิทธิ์ และฝงจังหวัดสระบุรี มีพระพุทธรัตนมณีมหาบพิตรชลสิทธิ์มงคลชัย (หลวงปูใหญปาสัก) อยูบริเวณ

ทายเขื่อนปาสักชลสิทธิ์ 

เวลา ๑๘.๐๐ นาฬิกา ณ พระนารายณราชนิเวศน อําเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี คณะกรรมการ

โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนท่ีจังหวัดภาคกลาง ประกอบดวย นายวิทยา ผิวผอง รองประธาน

กรรมการ คนท่ีหนึ่ง พรอมดวย นายปานเทพ กลาณรงคราญ นายถาวร เทพวิมลเพชรกุล นางฉวีรัตน 

เกษตรสุนทร นายศรีศักดิ์ วัฒนพรมงคล หมอมหลวงสกุล มาลากุล พลเอก สราวุฒิ ชลออยู นายสาธิต  

เหลาสุวรรณ พลตรี โอสถ ภาวิไล และพลเอก บุญธรรม โอริส สมาชิกวุฒิสภา พรอมดวย นายสุวิทย วิจิตรโสภา 

ผูตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการท่ี ๑ และนางสาวเอกรัตน นาคาคง ผูตรวจราชการ

กระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการท่ี ๑ เขารวมงานแผนดินสมเด็จพระนารายณมหาราช ประจําป 

๒๕๖๗ โดยรวมแตงกายชุดไทยเพ่ือเขารวมงาน เย่ียมชมพิพิธภัณฑเฉลิมพระเกียรต ิและสักการะองคสมเดจ็

พระนารายณมหาราช ณ พระท่ีนั่งดุสิตสวรรคธัญญมหาปราสาท 

จากนั้น คณะเดินเย่ียมชมกิจกรรมภายในงาน อาทิ ลานอาหารและวัฒนธรรม ประวัติศาสตร

จินตนาการ ราน OTOP ตลาดยอนยุค พระที่นั่งสุทธาสวรรย สวนนารายณนฤมิต  และตําราโอสถ 

การจัดงานแผนดินสมเด็จพระนารายณมหาราช เปนการรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค 

ท่ีทรงมีตอจังหวัดลพบุรีและประเทศไทยเปนงานประจําปท่ีย่ิงใหญของจังหวัดลพบุรี จัดขึ้นในชวงเดือน

กุมภาพันธของทุกป ชวงระหวางวันคลายวันพระราชสมภพ เปนงานท่ีสรางชื่อเสียงใหกับชาวลพบุรีเปน

อยางมาก เอกลักษณของงาน คือ การแตงกายชุดไทยยอนยุคเพ่ือสืบสานวัฒนธรรมประเพณี การสงเสริม

การทองเท่ียว เปนการสงเสริมผาพ้ืนเมืองของจังหวัดลพบุรี สรางรายไดใหแกชุมชน สรางมูลคาทาง

เศรษฐกิจใหจังหวัดลพบุรี 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%AD%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%89%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B4


๒๐ 

 

คณะสมาชิกวุฒิสภา ไดกลาวชื่นชมชาวลพบุรีท่ีไดรวมกันสืบสานงานประเพณีแผนดินสมเด็จ 

พระนารายณมหาราชอยางตอเนื่องมาจนถึงปจจุบัน และเปนการรวมมือรวมใจของคนในจังหวัด อีกท้ังยัง

ชวยกระตุนเศรษฐกิจใหกับจังหวัดลพบุรีดวย 

๘. วิธีการประเมินผล 

             สังเกต       สอบถาม            ใชเครื่องมือส่ือสาร  

สัมภาษณ    อื่น ๆ   

 การประเมินผลกิจกรรมในครั้งนี้ใชแบบสํารวจความคิดเห็นเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล 

โดยไดรับแบบสํารวจฯ กลับคืน จํานวน ๔๕ ชุด และใชวิธีการวิเคราะหขอมูลโดยสถิติเชิงพรรณนา  

 สวนท่ี ๑ ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสํารวจ 

 ๑. เพศ 

เพศ รอยละ (%) 

ชาย ๖๖.๗ 

หญิง ๓๓.๓ 

รวม ๑๐๐ 

 ๒. อายุ    

อาย ุ รอยละ (%) 

นอยกวา ๒๐ ป 
๒๑ – ๓๐ ป 
๓๑ – ๔๐ ป 
๔๑ – ๕๐ ป 
๕๑ – ๖๐ ป 

มากกวา ๖๐ ป 

- 
- 

๑๕.๖ 
๔๐ 
๔๐ 

๔.๔ 

 ๓. ระดับการศึกษา    

ระดับการศึกษา รอยละ (%) 

ไมไดเรียน 
ประถมศกึษา 

- 
 - 

มัธยมศกึษา - 
อนุปรญิญาหรอืเทียบเทา ๑๗.๘ 
ปริญญาตร ี ๒๔.๔ 
สูงกวาปรญิญาตร ี ๕๗.๘ 



๒๑ 

 

 ๔. อาชีพหลัก 

อาชีพ รอยละ (%) 

เกษตรกรรม 
รับจาง 
คาขาย 
ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
อื่น ๆ 

- 
- 
- 

๘๘.๙ 
๑๑.๑ 

 ๕. ท่ีผานมา ทานรับรู รบัทราบ หนาท่ีและอํานาจของสมาชิกวุฒิสภาจากชองทางใด 

อาชีพ รอยละ (%) 

วิทยุ/โทรทศัน 
ส่ือส่ิงพิมพประเภทตาง ๆ เชน หนังสือพิมพ/แผนพับ/วารสาร 
บุคลากรของภาครฐั/อบต./ผูใหญบาน/กํานันฯ 
อินเทอรเนต็และส่ือสังคมออนไลน 
อื่น ๆ 

๗๐ 
๓๙ 
๒๕ 

๔๑.๖ 
- 

 สวนท่ี ๒ ความคิดเห็นตอโครงการ สว. พบประชาชน 

ผูตอบแบบสอบถาม รอยละ ๘๕.๘ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการวุฒิสภาพบประชาชนโดยรวมอยูใน

ระดับมากท่ีสุด เมื่อพิจารณาเปนรายประเด็นแลว พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความรูความเขาใจอยูในระดับ

มากท่ีสุด มีจํานวนทั้งหมด ๖ ประเดน็ ไดแก  

๑. รอยละ ๘๗.๖ ไดรับความรูจากการลงพ้ืนที่ของสมาชิกวุฒิสภา และสามารถนําไปประยุกตใชใน

การแกไขปญหาในการดําเนินชีวิต 

๒. รอยละ ๘๖.๒ ไดรูจักสมาชิกวุฒิสภาอยางใกลชิด 

๓. รอยละ ๘๕.๔ มีความพึงพอใจในโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนชีวิต  

๔. รอยละ ๘๕.๔ รับทราบบทบาทหนาท่ีและอํานาจของวุฒิสภา 

๕. รอยละ ๘๔.๘ รับทราบบทบาทและภารกิจของวุฒิสภาท่ีเกี่ยวกับการปฏิรูปประเทศและ

ยุทธศาสตรชาติ 

๖. รอยละ ๘๔.๘ มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริยทรงเปนประมขุ 

  ขอเสนอแนะ   

 ๑. การแกไขกฎ ระเบียบ ของหนวยงานภาครัฐ เรื่องการใชงบประมาณเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ีท่ีอยูในเขต

ของทองถิ่น แตทองถิ่นไมสามารถทําได ตองขออนุญาตหนวยงานอื่น   

 ๒. ขอใหเรงดําเนินการกระจายอํานาจมาสูองคกรปกครองทองถิ่น 

  



๒๒ 

 
๙. ผลการดําเนินงาน 
 ๙.๑ เชิงปริมาณ 
 - จํานวนเปาหมายทีต่ั้งไว   ๓๕ คน 
 - จํานวนผูเขารวม     ๖๐ คน  
 แบงออกเปน  

ประชาชนทัว่ไป เด็ก-เยาวชน ผูบริหารโรงเรียน 

ผูแทนหนวยงานภาครฐั ผูแทนหนวยงานภาคเอกชน  อื่น ๆ           

 กลุมเปาหมายเขารวมโครงการ จํานวน ๖๐ คน ประกอบดวย 
 ๑. หนวยงานภาครัฐในระดับจังหวัด ไดแก รองผูวาราชการจังหวัดลพบุรี สํานักงานจังหวัด
ลพบุรี พลังงานจังหวัดลพบุรี ผูอํานวยการโครงการบํารุงและรักษาปาสักชลสิทธิ์ สํานักงานโยธาธิการและ
ผังเมืองจังหวัดลพบุรี สํานักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี สํานักงานสหกรณจังหวัดลพบุรี สํานักงานเกษตรและ
สหกรณจังหวัดลพบุรี ประชาสัมพันธจังหวัดลพบุรี 
 ๒. ผูแทนชุมชน อาทิ คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิลุมน้ําปาสัก จังหวัดลพบุรี ท่ีปรึกษาผูตรวจ
ราชการภาคประชาชนดานเศรษฐกิจ นายกองคการบริการสวนตําบลมะนาวหวาน นายกเทศมนตรีตําบล 
เขาพระยาเดินธง กํานัน ผูใหญบาน  
 ๓. ส่ือมวลชนและประชาสัมพันธขาว ไดแก สํานักงานประชาสัมพันธจังหวัดลพบุรี และสถานี
วิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทยจังหวัดชัยนาท  
 ๙.๒ เชิงคุณภาพ 
 ผลลัพธ/ความพึงพอใจ พบวา ผูเขารวมกิจกรรมมีความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ 
และไดรับทราบวัตถุประสงคของการจัดโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน หนาท่ีและอํานาจของวุฒิสภา 
พรอมท้ังไดรับทราบรายละเอียดโครงการตาง ๆ ท่ีไดมีการดําเนินงานของจังหวัดลพบุรี และไดรวมแสดง
ความคดิเห็นตลอดจนขอเสนอแนะตาง ๆ 

 ๙.๓ เชิงเวลา 
   เหมาะสม ไมเหมาะสม  อื่น ๆ .......................... 

  ๙.๔ งบประมาณดําเนินการ 
   เพียงพอ/เหมาะสม ไมเพียงพอ 
 

------------------------------------ 
 
 

ฝายเลขานุการคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภา 
พบประชาชนในพ้ืนท่ีจังหวัดภาคกลาง 

 
 



๒๓ 

 

ประมวลภาพ 
โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคกลาง 

วันพฤหัสบดีที ่๑๕ มกราคม ๒๕๖๗ 
ณ โครงการสงนํ้าและบํารงุรักษาปาสักชลสิทธิ์ (เขื่อนปาสักชลสิทธิ)์ อําเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุร ี

----------------------- 
 

เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ณ หองประชุมพิพิธภัณฑลุมนํ้าปาสัก โครงการสงนํ้าและบํารุงรักษาปาสัก 
ชลสิทธิ์ (เขื่อนปาสักชลสิทธิ์) อําเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 
 

   
 
 

 
 

  

   
 
 
 

  

   

   
 
 
 
 

  

   

  

 

 
 
 

  

   



๒๔ 

 

   
 
 
 
 

  

 

 
 

 

 

 

 
 
 

   
   

 
 

 
 

 
 
  

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๕ 

 
เวลา ๑๘.๐๐ นาฬิกา ณ พระนารายณราชนิเวศน อําเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 
 

   
 
 

  

   

   
 
 

  

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

  

   
 

 

 
-------------------- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางสรุปขอมูลการแสดงความคิดเห็นของประชาชน 
โดยคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคกลาง: จังหวัดลพบุรี 

เมื่อวันพฤหัสบดทีี่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๗ ณ โครงการบํารุงและรักษาปาสักชลสิทธิ์ อําเภอเมืองพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 

ลําดับ

ท่ี 

ประเด็นความคิดเห็น 

(ระบุ ช่ือ ท่ีอยู และเบอรติดตอ ถามี) 

การช้ีแจง/ขอเสนอแนะโดยสมาชิกวุฒิสภา  

และสวนราชการท่ีเกี่ยวของ 

มติท่ีประชุมคณะกรรมการ 

ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๗ 

๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดร.สมภพ โสมาภา  

กรรมการผูทรงคุณวุฒิลุมน้ําปาสัก จังหวัดลพบุรี 

๑๑๐/๔ หมูท่ี ๑ ตําบลพัฒนานิคม อําเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 

โทร ๐๘๑ ๖๑๑ ๙๘๗๐ 

(แสดงความเห็นดวยวาจา) 

แสดงความเห็นและขอเสนอแนะเก่ียวกับการบริหารจัดการน้ําของเข่ือนปาสัก 

ชลสิทธิ์ ดังนี้  

๑. การใชประโยชนจากเ ข่ือนปาสักชลสิทธิ์ มีนอยเกินไป ในอดีตเ ข่ือนมี

นักทองเท่ียวมาเท่ียวจํานวนมากทําใหชาวบานมีรายได แตปจจุบันมีนอยมาก จึงขอ

เสนอใหมีการสงเสริมการทองเท่ียวแบบครบวงจรในพ้ืนท่ีเข่ือนโดยรอบ ใหเปน

สถานท่ีพักผอนหยอนใจของนักทองเท่ียว มีสถานบันเทิง มีกิจกรรมนันทนาการ 

รวมถึงแกกฎระเบียบใหเอกชนเขามารับสัมปทานทํากิจกรรมดานการทองเท่ียว

แบบครบวงจรในพ้ืนท่ีเข่ือนได โดยกรมชลประทานจัดเก็บคาสัมปทานเพียง 

อยางเดียว 
๒. เข่ือนปาสักชลสิทธิ์มีการออกแบบเสนทางน้ําใหเขาถึงแหลงชุมชน โดยมีการขุด 
คูคลองยอยตาง ๆ ระยะทางกวา ๑๘๐ กิโลเมตร แตท่ีผานมาคูคลองเหลานี้ไมมีน้ํา
เนื่องจากวาไมมีงบประมาณท่ีจะสูบน้ําลงไป ซ่ึงตามระเบียบของกรมชลประทาน 
ชวงหนาฝนจะปลอยน้ําใหโดยไมเก็บเงิน แตเม่ือถึงชวงหนาแลงประชาชนตอง
รับผิดชอบคาสูบน้ําเอง เห็นวาเปนการแกไขปญหาไมตรงจุด จึงขอเสนอใหแกไข
ระเบียบนี้ 
 

นายวิทยา ผิวผอง รองประธานกรรมการ คนท่ีหนึ่ง 

กลาววา เปนขอเสนอแนะท่ีดี เพราะวาจากการท่ีไดรวม

ทํางานในโครงการพระราชดํ าริหลายโครงการ 

พระราชดําริบางเรื่องไมไดรับการสานตอใหครบตาม

พิมพเขียวท่ีออกแบบไว หรือเปนไปตามวัตถุประสงคท่ี

แทจริง จึงขอใหผูอํานวยการโครงการบํารุงและรักษา 

ปาสักชลสิทธิ์ กรมชลประทาน ท่ีเปนเจาของโครงการไป

พิจารณาวาจะดําเนินการเพ่ิมเติมไดหรือไม  

ประเด็นขอท่ี ๑-๓ 
ประเด็นดังกลาว ผูอํานวยการโครงการ
บํารุงและรักษาปาสักชลสิทธิ์ กรม
ชลประทาน รับทราบและรับขอเสนอแนะ 
ดังกลาวไปพิจารณาดําเนินการตาม
หนาท่ีและอํานาจ จึงเห็นควรเสนอไปยัง
คณะอนุกรรมการรวบรวม แยกเรื่อง
แ ล ะ ติ ด ต า ม เ รื่ อ ง ร อ ง เ รี ย น  ใ น
คณะกรรมการอํานวยการฯ เพ่ือบันทึก
ไวเปนความเห็นท่ีไดรับจากการลงพ้ืนท่ี 

 



๒๗ 

 

ลําดับ

ท่ี 

ประเด็นความคิดเห็น 

(ระบุ ช่ือ ท่ีอยู และเบอรติดตอ ถามี) 

การช้ีแจง/ขอเสนอแนะโดยสมาชิกวุฒิสภา  

และสวนราชการท่ีเกี่ยวของ 

มติท่ีประชุมคณะกรรมการ 

ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๗ 
๓. ในพ้ืนท่ีชลประทานมีระบบทอน้ําขนาดใหญฝงอยูใตดิน ความยาวกวา ๔๐๐ 

กิโลเมตร ใชงบประมาณ ๓,๐๐๐ กวาลานบาท ปจจุบันไมมีการนําทอน้ําเหลานี ้

มาใชประโยชน เห็นวากรมชลประทานซ่ึงเปนเจาของควรมีแผนงานท่ีจะใชประโยชน

จากทอน้ําเหลานี ้

๒ ดร.ไพฑูรย สิงหไขมุกข 

ท่ีปรึกษาผูตรวจราชการ ภาคประชาชนดานเศรษฐกิจ จังหวัดลพบุรี  

๑๔๗/๕ หมูท่ี ๔ ตําบลพัฒนานิคม อําเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี  

 โทร ๐๘๑ ๘๕๓ ๖๘๕๓ 

(แสดงความเห็นดวยวาจา) 

แสดงความคิดเห็นและมีขอเสนอแนะ ๒ ประเด็น คือ  

๑. เรื่องสะพานขามแมน้ําปาสัก กอนท่ีจะมีการสรางเข่ือนปาสักชลสิทธ จะมี

สะพานขามแมน้ําปาสักบริเวณตําบลมะนาวหวาน แตเม่ือสรางเข่ือนเสร็จแลว

สะพานนั้นไดจมน้ําไป ทําใหชาวบานในตําบลมะนาวหวานอีกฝงหนึ่งตองออม

ประมาณ ๔๐ กิโลเมตร เพ่ือจะมาท่ีอําเภอพัฒนานิคมหรือโรงพยาบาล จึงขอเสนอ

ใหชวยสนับสนุนการสรางสะพานขามเข่ือนปาสักชลสิทธิ์ในจุดดังกลาวดวย 

๒. มีการลักลอบนํากากสารเคมีมาท้ิงท่ีตําบลดีลัง อําเภอพัฒนานิคม ตั้งแตป 

๒๕๖๔ แมวาจะมีอธิบดีกรมโรงงานและอธิบดีกรมควบคุมมลพิษลงพ้ืนท่ีมาแกไข

ปญหาแลว แตปจจุบันกากสารเคมีดังกลาวยังอยูในพ้ืนท่ี จึงมีขอเสนอจาก

ประชาชนวา ขอใหมีการจัดสรรงบประมาณจากหนวยงานภาครัฐมาจัดการขนยาย

กากสารเคมีเหลานี้ออกจากพ้ืนท่ีไปกอน โดยไมตองรอใหมีการตัดสินคดีความ 

เนื่องจากใชเวลานานเกินไป   

นายวิทยา ผิวผอง รองประธานกรรมการ คนท่ีหนึ่ง 
เห็นวา เรื่องการสรางสะพานขามเข่ือนปาสักชลสิทธิ์ จะ
คลายกับท่ีประชาชนจังหวัดกาญจนบุรีไดยื่นเรื่องมายัง
คณะกรรมการฯ วาตองการสรางสะพานขามอางเก็บน้ํา
เข่ือนศรีนครินทร ซ่ึงคณะกรรมการฯ ไดมีการประสานงาน
กับสวนราชการท่ีเ กี ่ยวข องไม ว าจะเป นสําน ักงาน 
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาญจนบุรี กรมทางหลวง
ชนบท และอําเภอศรีสวัสดิ์ใหทําเปนโครงการมาบรรจุ
ในแผนพัฒนาจังหวัดกาญจนบุรี และสงไปยังกระทรวง
คมนาคมรับไปตั้งงบประมาณเพ่ือจัดสรางสะพานตอไป 
ดังนั้น หากตองการสะพานตองเปนการริ เริ่มจาก
ประชาชนในพ้ืนท่ีกอน แลวสงใหหนวยงานเจาของพ้ืนท่ี
จัดทําเปนโครงการบรรจุลงในแผนพัฒนาจังหวัด ขณะนี้
มีพระราชกฤษฎีกาวาดวยการบริหารงานเชิงพ้ืนท่ีแบบ
บูรณาการ พ.ศ. ๒๕๖๕ ถาเปนโครงการตามแผนพัฒนา
จังหวัดท่ีเปนความตองการของประชาชนจะนําเขาสูการ
พิจารณาคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานเชิงพ้ืนท่ี
แบบบูรณาการ (ก.น.บ.) แลวนําเสนอไปยังคณะรัฐมนตรี
เพ่ือพิจารณาตอไป จึงขอใหรองผูวาราชการจังหวัดลงไป
ศึกษาความเปนไปไดวาสามารถดําเนินการไดหรือไม  

ประเด็นขอท่ี ๑  

ประเด็นดังกลาว รองผูวาราชการจังหวัด

ลพบุรี  รับทราบและรับขอเสนอแนะ 

ดังกลาวไปพิจารณาดําเนินการตาม

หนาท่ีและอํานาจ จึงเห็นควรเสนอไปยัง

คณะอนุกรรมการรวบรวม แยกเรื่องและ

ติดตามเรื่องรองเรียน ในคณะกรรมการ

อํานวยการฯ เพ่ือบันทึกไวเปนความเห็น

ท่ีไดรับจากการลงพ้ืนท่ี 
ประเด็นขอท่ี ๒ 
เห็นควรเสนอไปยังคณะอนุกรรมการ
รวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่อง
รองเรียนในคณะกรรมการอํานวยการฯ 
เพ่ือนําสงคณะกรรมาธิการทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม วุฒิสภา เพ่ือ
พิจารณาดําเนินการตามหนาท่ีและ
อํานาจตอไป 

 

 



๒๘ 

 

ลําดับ

ท่ี 

ประเด็นความคิดเห็น 

(ระบุ ช่ือ ท่ีอยู และเบอรติดตอ ถามี) 

การช้ีแจง/ขอเสนอแนะโดยสมาชิกวุฒิสภา  

และสวนราชการท่ีเกี่ยวของ 

มติท่ีประชุมคณะกรรมการ 

ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๗ 
ถามีความคุมคาและมีประโยชนตอประชาชนก็จัดทํา
เปนแผนงานโครงการและนําเขาสูแผนพัฒนาจังหวัด 
ส วน เรื่ อ งกากสาร เค มีหรื อขยะ พิษ ขอให จั ดส ง
รายละเอียดเปนเอกสารมายังคณะกรรมการโครงการ
สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนท่ีจังหวัดภาคกลาง 
เพ่ือจะไดสงเรื่องไปยังคณะกรรมาธิการทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม วุฒิสภา พิจารณาตามหนาท่ี
และอํานาจตอไป 
 

 

๓ นายกองไพร ภูเขียว 

นายกองคการบริหารสวนตําบลหนองบัว 

ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลหนองบัว อําเภอพัฒนานิคม  

จังหวัดลพบุรี โทร. ๐๙๘ ๕๙๗ ๙๔๙๕ 

(แสดงความเห็นดวยวาจา) 

 

เสนอความเห็นวา ขอใหมีการเพ่ิมแหลงเก็บน้ํารอบเข่ือนปาสักชลสิทธิ์ โดยจัดทํา

ในลักษณะของอางเล็กในอางใหญ หรือขุดเปนคลองรอบ ๆ เข่ือน เพ่ือกักเก็บน้ํา

และเพ่ิมโอกาสใหประชาชนสามารถเขาถึงการใชน้ําไดมากข้ึนและมีน้ําใชในชวง

ฤดูแลงเวลาท่ีเข่ือนไมมีน้ํา  

 

 

 

 ประเด็นดังกลาว ผูอํานวยการโครงการ
บํารุงและรักษาปาสักชลสิทธิ์ กรม
ชลประทาน รับทราบและรับขอเสนอแนะ 
ดังกลาวไปพิจารณาดําเนินการตาม
หนาท่ีและอํานาจ จึงเห็นควรเสนอไปยัง
คณะอนุกรรมการรวบรวม แยกเรื่อง
และติดตามเรื่องรองเรียน ในคณะ 
กรรมการอํานวยการฯ เพ่ือบันทึกไวเปน
ความเห็นท่ีไดรับจากการลงพ้ืนท่ี 

 



๒๙ 

 

ลําดับ

ท่ี 

ประเด็นความคิดเห็น 

(ระบุ ช่ือ ท่ีอยู และเบอรติดตอ ถามี) 

การช้ีแจง/ขอเสนอแนะโดยสมาชิกวุฒิสภา  

และสวนราชการท่ีเกี่ยวของ 

มติท่ีประชุมคณะกรรมการ 

ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๗ 

๔ นายสุรศักดิ์  เจิมสม 

นายกเทศมนตรีตําบลเขาพระยาเดินธง 

เทศบาลตําบลเขาพระยาเดินธง อําเภอพัฒนานิคม  

จังหวัดลพบุรี โทร. ๐๙๑ ๙๔๘ ๗๗๓๑ 

(แสดงความเห็นดวยวาจา) 

แสดงความคิดเห็น ๒ ประเด็น คือ 

๑. เรื่องการใชน้ําจากคลองสงน้ําของชลประทาน เนื่องจากการเพาะปลูกของ

เกษตรกรมีตนทุนในการจายคากระแสไฟฟาเพ่ือสูบน้ําจากระบบสงน้ําของ

ชลประทานเขาพ้ืนท่ี เกษตรกรตองใชเงินในการเพาะปลูกมาเปนคากระแสไฟฟา 

ไรละไมตํ่ากวา ๑,๐๐๐ บาท จึงขอเสนอใหหนวยงานชวยหาแนวทางสนับสนุน 

พลังงานทดแทนและติดตั้งโซลารเซลลเพ่ือชวยเหลือเกษตรกรในการสูบน้ําจาก

คลองชลประทานเขาพ้ืนท่ีเกษตรกรรม โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีความรับผิดชอบของ

เทศบาลเขาพระยาเดินธงมีคลองชลประทานไหลผาน ประชาชนมีการสูบน้ําจาก

เข่ือนปาสักชลสิทธิ์ข้ึนไปใช จึงขอใหเข่ือนปาสักชลสิทธิ์ผลักดันใหมีโซลาเซลลใน

การสูบน้ํา เพ่ือประโยชนของประชาชนในพ้ืนท่ี  

๒. ชลประทานมีคลองท่ีมีความยาวหลายรอยกิโลเมตร มีงบประมาณในการสราง 

แตไมมีงบประมาณท่ีจะดูแลบํารุงรักษา คลองบางจุดรกราง บางจุดแตกหักชํารุด 

เทศบาล หรือ อบต. ท่ีเปนเจาของพ้ืนท่ีตองการเขาไปซอมบํารุงรักษา แตไม

สามารถทําได เนื่องจากติดขัดขอกฎหมายและระเบียบของกรมชลประทาน จึงขอ

เสนอใหมีการแกไขระเบียบของกรมชลประทานในประเด็นนี้ดวย 

นายวิทยา ผิวผอง รองประธานกรรมการ คนท่ีหนึ่ง 

กลาววา เข่ือนปาสักชลสิทธิ์มีศักยภาพในการกักเก็บน้ํา

และสรางประโยชนใหแกประชาชนเปนอยางมาก แตใน

อีกทางหนึ่งยังตองมีโครงการอ่ืน ๆ ท่ีจะชวยสนับสนุน

สงเสริมใหการใชน้ําใหเกิดประโยชนแกประชาชนมาก

ยิ่ งข้ึน จึงขอใหผูตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย 

และผูตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี ไดนําเสนอ

ขอมูลกองทุนเ พ่ือการอนุรักษพลังงานทดแทนใน

ประเด็นเก่ียวกับการเพ่ิมงบประมาณใหกองทุน เพ่ือจะ

ไดชวยเหลือและสรางประโยชนใหแกประชาชนท่ีไดรับ

ความเดือดรอน และหากยังไมไดรับงบประมาณเพ่ิมเติม

ก็ขอฝากรองผูวาราชการจังหวัดลพบุรีใหทําโครงการ

เสนอเขาไปในแผนพัฒนาจังหวัด พรอมระบุแหลงท่ีจะ

ขอรับการสนับสนุนงบประมาณใหชัดเจนดวย  

นางสาวเอกรัตน นาคาคง  ผูตรวจราชการกระทรวง 

มหาดไทย เขตตรวจราชการท่ี ๑ ประเด็นกองทุน

พลังงานทดแทน ตามท่ีรองประธานกรรมการ คนท่ีหนึ่ง 

ไดฝากไวนั้น จะไดนําเรียนปลัดกระทรวงมหาดไทย

รับทราบเพ่ือแกไขและผลักดันตอไป  

ประเด็นขอท่ี ๑  

ประเด็นดังกลาว รองผูวาราชการจังหวัด

ลพบุรี  และพลั งงานจั งหวัดลพบุ รี  

รับทราบและรับขอเสนอแนะดังกลาว 

ไปพิจารณาดําเนินการตามหนาท่ีและ

อํานาจ จึงเห็นควรเสนอไปยังคณะอน ุ

กรรมการรวบรวม แยกเรื่องและติดตาม

เรื่ องร อง เรี ยน ในคณะกรรมการ 

อํานวยการฯ เพ่ือบันทึกไวเปนความเห็น

ท่ีไดรับจากการลงพ้ืนท่ี 
ประเด็นขอท่ี ๒ 

ประเด็นดังกลาว รองผูวาราชการจังหวัด

ลพบุรี  รับทราบและรับขอเสนอแนะ 

ดังกลาวไปพิจารณาดําเนินการตาม

หนาท่ีและอํานาจ จึงเห็นควรเสนอไปยัง

คณะอนุกรรมการรวบรวม แยกเรื่องและ

ติดตามเรื่องรองเรียน ในคณะกรรมการ

อํานวยการฯ เพ่ือบันทึกไวเปนความเห็น

ท่ีไดรับจากการลงพ้ืนท่ี 

 



๓๐ 

 

ลําดับ

ท่ี 

ประเด็นความคิดเห็น 

(ระบุ ช่ือ ท่ีอยู และเบอรติดตอ ถามี) 

การช้ีแจง/ขอเสนอแนะโดยสมาชิกวุฒิสภา  

และสวนราชการท่ีเกี่ยวของ 

มติท่ีประชุมคณะกรรมการ 

ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๗ 

๕ นายกัญจนตังค กิจรัตนกาญจน  

ตัวแทนประชาชนชาวเมืองลพบุร ี

โทร. ๐๘๙ ๘๐๑ ๓๑๑๔ 

(ยื่นเปนหนังสือ) 

 

ตัวแทนประชาชนจังหวัดลพบุรีท่ีไดรับความเดือดรอนจากการถูกลิงรุกราน ยื่น

หนังสือ กราบเรียน ประธานวุฒิสภา เพ่ือขอใหวุฒิสภารับทราบปญหาท่ีประชาชน

ไดรับความเดือดรอนจากลิง และขอความกรุณาใหวุฒิสภาไดติดตาม เรงรัดการ

ดําเนินงานของหนวยราชการท่ีเก่ียวของ รวมถึงชวยผลักดันกฎหมาย และระเบียบ

ปฏิบัติตาง ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งประเด็นผลกระทบกรณีบานเรือนประชาชนถูกลิง

บุกรุกทําลาย และอาคารคูสัญญากับหนวยงานท่ีใหเชาหลายหนวยงานตองปลอย

ท้ิงราง เนื่องจากถูกลิงรุกรานจนไมสามารถอยูอาศัยหรือประกอบกิจการได 

รวมท้ังเขตเศรษฐกิจท่ีซบเซาจากผลกระทบของลิง แตยังตองชําระคาเชารายเดือน 

คาจัดประโยชนรายป และคาตอสัญญาซ่ึงมีการปรับข้ึนไปเปนระยะ ๆ หลายเทาตัว

ทุกป ขัดตอสภาพความเปนอยูและเศรษฐกิจท่ีประชาชนประสบอยู โดยหวังเปน

อยางยิ่งวาวุฒิสภาจะไดพิจารณาเรงติดตามการแกไขปญหาความเดือดรอนจากลิง 

และผลกระทบของชาวเมืองลพบุรีใหสําเร็จอยางยั่งยืนโดยเร็ว 

 ประเด็นดังกลาว เห็นควรเสนอไปยัง
คณะอนุกรรมการรวบรวม แยกเรื่องและ
ติดตามเรื่องรองเรียนในคณะกรรมการ
อํานวยการฯ เพ่ือนําสงคณะกรรมาธิการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
วุฒิสภา เพ่ือพิจารณาดําเนินการตาม
หนาท่ีและอํานาจตอไป 
 

 

 


